

ผนวก จ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ปฏิบัติราชการแทนในการปฏิบัติตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือสั่งการในการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ที่ตนสังกัด

(รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ ๒๙๐๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
๑	ทุกส่วนราชการ (ส่วนราชการสังกัด ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และส่วนราชการสังกัด ราชการบริหาร ส่วนกลางที่มี สำนักงานอยู่ใน จังหวัดตามที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับมอบอำนาจ)	การบริหารงานบุคคล ควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติราชการของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง และลูกจ้างในสังกัด ให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทาง ราชการ รวมทั้งการเสนอความดี ความชอบ การดำเนินการว่ากล่าวตักเตือน แนะนำ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง และลูกจ้าง ในสังกัดที่ยัง ไม่ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยและมีอำนาจ สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนตามที่กฎ ก.พ. ให้อำนาจไว้	<ul style="list-style-type: none"> - พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วน ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ - หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ - ระเบียบ และคำสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒	ทุกส่วนราชการ (ส่วนราชการสังกัด ราชการบริหารส่วน ภูมิภาค และส่วน ราชการสังกัด ราชการบริหาร ส่วนกลางที่มี สำนักงานอยู่ใน จังหวัดตามที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับมอบอำนาจ)	การอนุมัติ การอนุญาต และการวินิจฉัยสั่งการ (๑) การอนุญาตให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ราชการและพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร การอนุญาตออกนอกเขตจังหวัด และอนุมัติให้ เบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าพาหนะอย่าง อื่นที่มีใ้ยานพาหนะประจำทางของข้าราชการ และลูกจ้าง ยกเว้น หัวหน้าส่วนราชการให้เป็น อำนาจของรองผู้ว่าราชการจังหวัด (๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเข้าบ้าน การรับรองสิทธิ การขอเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการในสังกัด และการอนุมัติการจ่ายเงินตามคำขอรับเงินค่าเช่า บ้านข้าราชการ (๓) อนุมัติการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลออกนอกเขต จังหวัดหรือที่ตั้งสำนักงานของข้าราชการ ลูกจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทาง ไปราชการและการจัดประชุม ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ - พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงในสังกัด หรือเป็นการใช้ข้ามคืนของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการในสังกัดและการนำรถส่วนกลางไปเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราว ยกเว้น หัวหน้าส่วนราชการ ให้เป็นอำนาจของรองผู้ว่าราชการจังหวัด</p> <p>(๔) อนุมัติ การเบิก การจ่าย รับและนำส่ง ปรับปรุงบัญชี ในระบบ GFMS</p> <p>(๕) การอนุญาตให้ข้าราชการลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร ลาพักผ่อน ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล ลาป่วยไม่เกิน ๖๐ วัน ลาคลอดบุตรที่เกิน ๙๐ วัน โดยไม่ได้รับเงินเดือน</p> <p>(๖) การอนุญาตให้ลูกจ้าง พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง และพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในสังกัดลาป่วย ลากิจส่วนตัวลาคลอดบุตร ลาพักผ่อนประจำปีที่เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ยกเว้น หัวหน้าส่วนราชการ ให้เป็นอำนาจของรองผู้ว่าราชการจังหวัด</p> <p>(๗) กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการร่วมมือหรือจัดทำ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเฉพาะกิจต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๘) งานที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือคำสั่งของทางราชการ อันเป็นระเบียบภายในของส่วนราชการต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำเป็นงานที่ไม่มีปัญหาและเป็นงานที่ มิได้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะ</p> <p>(๙) งานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล สถิติหรือรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ต้องวินิจฉัยสั่งการ ให้สรุปข้อมูลรายละเอียดข้อเท็จจริงเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้รักษาราชการแทน วินิจฉัยสั่งการ หรือลงนาม</p> <p>(๑๐) การอนุมัติให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในสังกัดปฏิบัติงานนอกเวลา</p> <p>ราชการตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด</p> <p>(๑๑) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเก็บและ</p>	<p>คำราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ค่าเข้าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ - พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ - พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๙ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๒ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา พ.ศ. ๒๕๕๐ - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการคลัง

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>ทำลายหนังสือของส่วนราชการ</p> <p>(๑๒) การอนุมัติทำลายหนังสือราชการของส่วนราชการ</p> <p>(๑๓) การขอรับบำเหน็จ บำนาญของข้าราชการและลูกจ้างประจำทุกเรื่อง</p> <p>(๑๔) อนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร</p> <p>(๑๕) รับรองการใช้สิทธิและการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้าง</p> <p>(๑๖) การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>(๑๗) การอนุมัติให้ดำเนินการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>(๑๘) การดำเนินการสรรหา และเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว และลงนามในประกาศ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงนาม คำสั่งจ้าง อนุญาตและลงนามคำสั่งลาออก/เลิกจ้าง ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว</p> <p>(๑๙) อนุมัติโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมที่ส่วนราชการเป็นผู้จัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น และพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>(๒๐) อนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๙๖ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓</p> <p>(๒๑) อนุมัติการจัดประชุมภายในประเทศที่เป็นการจัดประชุมสัมมนาหรืออบรมที่มีข้าราชการหรือลูกจ้างหรือพนักงานราชการจากต่างกระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลภายนอกเข้าร่วม ตามข้อ ๑๘ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการ</p>	<p>ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ หรือข้อกำหนดใดๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓</p> <p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔</p> <p>- ระเบียบ และคำสั่งอื่นๆ</p>

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		จัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ (๒๒) การแต่งตั้งและยกเลิกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) และผู้ใช้งานในระบบ (Company User) เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินฝากคลังหรือนำส่งคลังในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)	ที่เกี่ยวข้อง
๓	สำนักงานจังหวัดนครปฐม	<p>(๑) อนุมัติ อนุญาต การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ</p> <p>(๒) การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการในที่ราชพัสดุ</p> <p>(๓) การจำหน่าย จ่าย โอน ยืม และตรวจสอบพัสดุประจำปี สินทรัพย์ที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ งบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ - คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๗๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ - คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๒๖๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
			และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔	สำนักงานสรรพากร พื้นที่นครปฐม ๑	(๑) ลงนามอนุมัติเปรียบเทียบปรับเพื่อยุติ การดำเนินคดีอาญา กรณีการยื่นแบบแสดง รายการภาษีเกินกำหนดและกรณีขัดหมายเรียก (๒) ลงนามในหนังสือมอบอำนาจให้ร้องทุกข์เพื่อ ดำเนินคดีอาญา กรณีไม่ยอมตามที่เปรียบเทียบปรับ หรือยอมแล้วแต่ไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลา ที่กำหนด	- ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๓ - มาตรา ๓ ทวิ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร
๕	สำนักงานสรรพากร พื้นที่นครปฐม ๒	(๑) ลงนามอนุมัติเปรียบเทียบปรับเพื่อยุติการ ดำเนินคดีอาญา กรณีการยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีเกินกำหนดและกรณีขัดหมายเรียก (๒) ลงนามในหนังสือมอบอำนาจให้ร้องทุกข์เพื่อ ดำเนินคดีอาญา กรณีไม่ยอมตามที่เปรียบเทียบ ปรับ หรือยอมแล้วแต่ไม่ชำระค่าปรับภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	- ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๓ - มาตรา ๓ ทวิ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร
๖	สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่นครปฐม	อำนาจในการสั่งการตามกฎหมาย (๑) การใช้ที่ราชพัสดุ (๒) การอนุญาตให้ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดুর่วมกับส่วน ราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือครอบครอง ที่ราชพัสดุอยู่เดิมหรือดำเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุ โดยที่ราชพัสดุนั้นยังอยู่ในความครอบครองของ ส่วนราชการที่ได้รับอนุญาตอยู่เดิม ตามหลักเกณฑ์ และคำสั่งที่กรมธนารักษ์กำหนด (๓) การอนุญาตให้ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อจัดสร้าง สาธารณูปการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ (๓.๑) สวนสาธารณะ เนื้อที่ไม่เกิน ๑๐-๐-๐๐ ไร่ (๓.๒) สนามกีฬา ลานกีฬา เนื้อที่ไม่เกิน ๓-๐-๐๐ ไร่ (๓.๓) การก่อสร้างถนน สะพาน ศาลาที่พัก ริมทาง ป้อมยาม ป้อมตำรวจ ศูนย์บริการข้อมูล เพื่อการท่องเที่ยว หรือการดำเนินการในลักษณะ ทำนองเดียวกันในที่ราชพัสดุที่อยู่ในเขตทางหรือ เขตชลประทานให้ใช้ที่ราชพัสดุนั้นเนื้อที่ตาม ความจำเป็น (๔) การส่งคืนที่ราชพัสดุ และการผ่อนผันการ ส่งคืนที่ราชพัสดุ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ (๔.๑) การปฏิบัติเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ได้แก่	- คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ ๕๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ - กฎกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ - กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหา ประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ - ระเบียบที่ออกโดยอาศัย อำนาจตามความในกฎหมาย ที่ราชพัสดุ

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		การซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ การเพิกถอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ การให้ความเห็นชอบผลการสอบสวนเปรียบเทียบตามประมวลกฎหมายที่ดิน (๔.๒) การขอใช้ที่ราชพัสดุนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กรมธนารักษ์กำหนด	
๗	ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม	อนุญาตให้รถฉุกเฉิน รถในราชการทหารหรือตำรวจ หรือรถอื่น ใช้ไฟสัญญาณวับวาบหรือใช้เสียงไซเรน หรือเสียงสัญญาณอื่นได้	- พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๓ วรรค ๒
๘	เรือนจำกลางนครปฐม	(๑) การอนุญาตให้ผู้ต้องขังกักขังป่วยในสถานกักขัง ออกไปตรวจรักษาและหรืออยู่พักรักษาตัวยังโรงพยาบาลภายนอกสถานกักขังตามความเหมาะสมและจำเป็นแห่งโรค	- คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ ๑๒๑๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
		(๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักโทษเด็ดขาด ส่งออกไปทำงานสาธารณชนนอกเรือนจำ หรือทัณฑสถาน	- คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ ๔๒๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔
		(๓) การบริหารงานของส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ในเรื่องการรับจ้างหาผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินผลพลอยได้ประเภทเงินทุนหมุนเวียนของเรือนจำ (๓.๑) การรับจ้างหาผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง ตลอดจนการทำนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลง และการอนุมัติการรับจ้างของเรือนจำกลางนครปฐม ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยงานดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) (๓.๒) อำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ และการดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่ดำเนินการโดยใช้เงินผลพลอยได้ประเภทเงินทุนหมุนเวียน แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการดำเนินการ	- คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ ๑๒๑๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ - คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ ๑๓๙๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>ภายในวงเงิน ครั้งละไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ดังนี้ ให้เป็นอำนาจของอธิบดี</p> <ul style="list-style-type: none"> - วิธีคัดเลือก ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) - วิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) - งานจ้างที่ปรึกษา - งานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง - การจำหน่ายพัสดุ <p>(๓.๓) การดำเนินการตามข้อ (๓.๒) หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับครุภัณฑ์ตามข้อ ๑๒.๔ แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ดำเนินการได้ภายในวงเงิน ครั้งละไม่เกิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)</p> <p>(๓.๔) การอนุมัติ การจ่ายเงินผลพลอยได้ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวงเงินครั้งละ ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)</p> <p>(๓.๕) อำนาจในการแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามข้อ ๔ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>(๓.๖) ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของกรมราชทัณฑ์ที่ได้วางข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติไว้โดยเคร่งครัด และเมื่อดำเนินการตามที่ได้รับมอบอำนาจไปแล้ว ให้รายงานกรมราชทัณฑ์และจังหวัดทราบตาม</p>	

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>แบบรายงาน</p> <p>(๔) การพิจารณาอนุญาตให้บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าไปในเรือนจำ เพื่อสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง รวมถึงการถ่ายภาพ ภาพยนตร์ วิดิทัศน์ ภายในเรือนจำ ดังนี้</p> <p>(๔.๑) การอนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าดำเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเรือนจำ สามารถนำกล้องภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เข้าบันทึกภาพ และเครื่องบันทึกเสียง เข้าบันทึกเสียงในเรือนจำได้ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าก่อให้เกิดประโยชน์แก่เรือนจำรวมถึงก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรมราชทัณฑ์</p> <p>(๔.๒) การอนุญาตให้บุคคลภายนอก ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาดูงานภายในเรือนจำ สามารถนำกล้องภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เข้าบันทึกภาพและเครื่องบันทึกเสียงเข้าบันทึกเสียงในเรือนจำได้</p> <p>(๔.๓) การอนุญาตให้สื่อมวลชนของประเทศไทย เข้าทำข่าวพร้อมทั้งบันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ตลอดจดการบันทึกเสียง และสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง ซึ่งจะต้องเป็นผู้ต้องขังที่คดีถึงที่สุดแล้วภายในเรือนจำ โดยการทำข่าวดังกล่าวจะต้องมีเนื้อหาที่สนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีของกรมราชทัณฑ์</p> <p>(๔.๔) สำหรับกรณีอื่น ๆ เช่น การใช้สถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ละคร และสิ่งอื่นใดเพื่อความบันเทิง การอนุญาตให้สื่อต่างชาติเข้าบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ให้ขออนุญาตอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นรายกรณี</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ ๑๖๖๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ - พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง และการถ่ายภาพ ภาพยนตร์ วิดิทัศน์ ภายในเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๕

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>(๕) การพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษา บุคคล หรือหน่วยงานอื่นที่มีความประสงค์จะเข้าเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทำวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ หรือในเรือนจำ ทณฑสถาน สถานกักขัง สถานกักกัน ยกเว้นกรณีเก็บข้อมูลในการทำวิจัย หรือทำวิทยานิพนธ์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ หรือในเรือนจำ ทณฑสถาน สถานกักขัง สถานกักกัน ในหัวข้อเดียวกัน โดยเก็บข้อมูล ณ เรือนจำ ทณฑสถาน สถานกักขัง สถานกักกัน หลายแห่ง ให้ผู้อำนวยการสำนักทัณฑวิทยาเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตเท่านั้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ ๑๘๐๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ - พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง และการถ่ายภาพ ภาพยนตร์ วิดิทัศน์ ภายในเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๔๐
		<p>(๖) พิจารณาอนุมัติเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดกรณีปกติ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง และการแยกคุมขัง การเลื่อนหรือการลดชั้นนักโทษเด็ดขาด การลดวันต้องโทษจำคุก และการพักการลงโทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ลงนามกำกับทุกแผ่น)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง และการแยกคุมขัง การเลื่อนหรือการลดชั้นนักโทษเด็ดขาด การลดวันต้องโทษจำคุก และการพักการลงโทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ - คำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ ๑๖๖๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
		<p>(๗) การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณของเรือนจำกลางนครปฐม โดยให้มีอำนาจอนุมัติการจ้างหรือการเลิกจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามจำนวน และตำแหน่งภายใต้กรอบอัตราจ้างที่กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ได้อนุมัติไว้แล้ว โดยคำนึงถึงความจำเป็นและฐานะการเงินที่ใช้ในการจ้างเป็นสำคัญ ตามข้อ ๑๐ แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลประโยชน์ที่ได้จากการฝึกวิชาชีพ และการใช้แรงงานผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๔ แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๑๓</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ ๑๒๐๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ - ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลประโยชน์ที่ได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๑๓

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
๙	สถานกักกัน นครปฐม	<p>(๑) การบริหารงานของส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ในเรื่องการรับจ้างหาผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ เงินผลพลอยได้ประเภทเงินทุนหมุนเวียนของสถานกักกัน</p> <p>(๑.๑) การรับจ้างหาผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง ตลอดจนการทำนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลง และการอนุมัติการรับจ้างของสถานกักกันนครปฐม ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยงานดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)</p> <p>(๑.๒) อำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ และการดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่ดำเนินการโดยใช้เงินผลพลอยได้ประเภทเงินทุนหมุนเวียนแห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการดำเนินการภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ดังนี้ ให้เป็นอำนาจของอธิบดี</p> <p>- วิธีคัดเลือก ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช)</p> <p>- วิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช)</p>	<p>- คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ ๑๒๑๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐</p> <p>- คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ ๑๓๙๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>- งานจ้างที่ปรึกษา</p> <p>- งานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>- การจำหน่ายพัสดุ</p> <p>(๑.๓) การดำเนินการตามข้อ (๓.๒) หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับครุภัณฑ์ตามข้อ ๑๒.๔ แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ดำเนินการได้ภายในวงเงิน ครั้งละไม่เกิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)</p> <p>(๑.๔) การอนุมัติ การจ่ายเงินผลพลอยได้ประเภทเงินทุนหมุนเวียน แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)</p> <p>(๑.๕) อำนาจในการแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๔ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	
		<p>(๒) การพิจารณาอนุญาตให้บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าไปในเรือนจำ เพื่อสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง รวมถึงการถ่ายภาพ ภาพยนตร์ วิดิทัศน์ ภายในเรือนจำ</p> <p>(๒.๑) การอนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าดำเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถานกักกันสามารถนำกล้องภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เข้าบันทึกภาพและเครื่องบันทึกเสียง เข้าบันทึกเสียงในสถานกักกันได้ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าก่อให้เกิดประโยชน์แก่สถานกักกันรวมถึงก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรมราชทัณฑ์</p> <p>(๒.๒) การอนุญาตให้บุคคลภายนอก ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาดูงานภายในสถานกักกัน สามารถนำกล้องภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เข้าบันทึกภาพและเครื่องบันทึกเสียงเข้าบันทึกเสียงในสถานกักกันได้</p>	<p>- คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ ๑๖๖๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐</p> <p>- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังและการถ่ายภาพ ภาพยนตร์ วิดิทัศน์ ภายในเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๕</p>

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>(๒.๓) การอนุญาตให้สื่อมวลชนของประเทศ ไทย เข้าทำข่าวพร้อมทั้งบันทึกภาพนิ่งหรือ ภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนการบันทึกเสียง และ สัมภาษณ์ผู้ถูกกักกัน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ถูกกักกันที่ คดีถึงที่สุดแล้วภายในสถานกักกัน โดยการทำ ขาวดังกล่าวจะต้องมีเนื้อหาที่สนับสนุน ภาพลักษณ์ที่ดีของกรมราชทัณฑ์</p> <p>(๒.๔) สำหรับกรณีอื่น ๆ เช่น การใช้สถานที่ ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ละคร และสิ่งอื่นใดเพื่อ ความบันเทิง การอนุญาตให้สื่อต่างชาติเข้า บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ให้ขออนุญาต อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นรายกรณี</p> <p>ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง และการถ่ายภาพ ภาพยนตร์ วิดิทัศน์ ภายในเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๔๐ อย่างเคร่งครัด รวมถึงกำชับการปิดบังใบหน้า ผู้ถูกกักกันไม่ให้ปรากฏแก่สาธารณชน</p>	
		<p>(๓) การพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษา บุคคล หรือ หน่วยงานอื่นที่มีความประสงค์จะเข้าเก็บข้อมูล เกี่ยวกับการทำวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ ในเรื่อง ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ หรือในสถานกักกันนครปฐม ยกเว้นกรณีเก็บ ข้อมูลในการทำวิจัย หรือทำวิทยานิพนธ์ ในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กรมราชทัณฑ์ หรือในเรือนจำ ทณฑสถาน สถานกักขัง สถานกักกัน ในหัวข้อเดียวกัน โดยเก็บข้อมูล ณ เรือนจำทัณฑสถาน สถานกักขัง สถานกักกัน หลายแห่ง ให้ ผู้อำนวยการสำนักทัณฑวิทยาเป็นผู้มีอำนาจใน การพิจารณาอนุญาตเท่านั้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ ๑๘๐๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ - พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง และการถ่ายภาพ ภาพยนตร์ วิดิทัศน์ ภายในเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑๐	สำนักงานพัฒนา สังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม	<p>(๑) อนุมัติเบิกจ่ายเงินหรือสิ่งของหรือกรณีอื่นๆ ในการสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อน ตามข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งระเบียบกรมพัฒนา สังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๕๒</p> <p>(๒) การอนุมัติหรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบดำเนินงาน ภายใต้โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก แรกเกิด ตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการว่าด้วยการ สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๕๒ - ระเบียบกรมกิจการเด็กและ เยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.๒๕๖๑</p> <p>(๓) การเลือกสรรพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม</p> <p>(๓.๑) การสรรหาเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม</p> <p>(๓.๒) การลงนามในสัญญาจ้างกับผู้ได้รับการสรรหาหรือการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม</p> <p>(๓.๓) ออกคำสั่งจ้างพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม</p> <p>(๓.๔) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนฯ แจ้งผลการประเมินฯ ที่ไม่ผ่านการประเมิน</p> <p>(๓.๕) การต่อสัญญาจ้าง การแก้ไข การเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานกองทุนฯ ก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้าง</p> <p>(๓.๖) การอนุมัติให้พนักงานกองทุนฯ เดินทางไปราชการและระยะเวลาการเดินทางในราชอาณาจักร</p> <p>(๓.๗) การอนุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของพนักงานกองทุนฯ</p>	<p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗</p> <p>- ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๕๘</p>
		<p>(๔) การดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ</p> <p>(๔.๑) การส่งจ่ายเงินกองทุนผู้สูงอายุ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุอนุมัติ</p> <p>(๔.๒) ลงนามในฐานะผู้ให้กู้ยืมในสัญญากู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุและหนังสือค้ำประกันการกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทการกู้ยืมรายบุคคลและประเภทเงินกู้ยืมเป็นรายกลุ่มตามคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุอนุมัติ</p> <p>(๔.๓) ลงนามในฐานะผู้ให้เงินอุดหนุนในสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนผู้สูงอายุตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุอนุมัติ</p>	<p>- ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุนผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๘ (ข้อ ๑๕)</p>
		<p>(๕) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับคำขอ และเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวคนพิการ</p>	<p>- พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
๑๑	สำนักงานจัดหางาน จังหวัดนครปฐม	(๑) การหักเงินค่าปรับที่ได้รับชำระจากการ กระทำผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ คุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ยกเว้นความผิด เกี่ยวกับการทดสอบฝีมือก่อนนำส่งคลังเป็น รายได้แผ่นดิน	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๖๙๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ - คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๑๑๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ - ข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการหักเงินค่าปรับ ก่อนนำส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ หักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗
		(๒) ดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดตาม พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในเขต พื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๒๒๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓
		(๓) การเปรียบเทียบปรับในบรรดาความผิดตาม พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๒๙๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ - พระราชบัญญัติจัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติจัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๙๓
		การบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน	
		(๔) การทำสัญญาเงินกู้กับผู้ได้รับการอนุมัติเงินกู้ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	
		(๕) การบอกเลิกสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับ งานไปทำที่บ้าน	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๖๒๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
		(๖) การลงนามถึงอัยการจังหวัด เพื่อให้จัด พนักงานอัยการว่าต่างหรือแก้ต่างคดีในกรณีมูล คดีเกิดขึ้นที่จังหวัดนั้น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๖๒๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
๑๒	สำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครอง แรงงานจังหวัด	(๑) การดำเนินคดีแพ่งเกี่ยวกับการติดตามหนี้ กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง การสั่งการ การปฏิบัติ ราชการ การแต่งตั้งทนายความหรือการอื่นใด	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน ที่ ๑๕๙/๒๕๖๐ ลงวันที่

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
	นครปฐม	<p>เกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่งในการติดตามหนี้ กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง</p> <p>(๒) การรับแบบสภาพการจ้างและสภาพการทำงานและหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน</p> <p>(๓) ดำเนินการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีอาญาผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๔ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๔) พิจารณาอนุญาตขยายเวลาในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานไม่อาจมีคำสั่งภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่รับคำร้อง ตามมาตรา ๑๒๔ วรรคสอง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑</p>	<p>๑๘ เมษายน ๒๕๖๐</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรา ๑๑๕/๑ - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ - พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๔ - พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ - พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ - พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔๐ - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๔ วรรคสอง - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔๒ วรรคหนึ่ง

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
๑๓	สำนักงาน ประกันสังคม จังหวัดนครปฐม	<p>(๑) การยึด आयัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ดำเนินคดีและบังคับคดี ดังนี้</p> <p>(๑.๑) ออกหนังสือเตือนให้นายจ้างนำส่งเงิน สมทบและ/หรือเงินเพิ่มที่ค้างชำระ</p> <p>(๑.๒) ออกคำสั่งให้ยึด आयัด และขาย ทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งไม่นำส่งเงิน สมทบและ/หรือเงินเพิ่ม หรือนำส่งไม่ครบจำนวน ตลอดจนการพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง คำขออื่นใด ที่เกี่ยวกับการยึด आयัด และการขายทอดตลาด ทรัพย์สิน รวมถึงออกคำสั่งถอนการยึดหรืออายัด ทรัพย์สินด้วย</p> <p>(๑.๓) การดำเนินคดีแพ่งและ/หรือคดี ล้มละลายในนามของสำนักงานประกันสังคม จนกว่าคดีจะถึงที่สุด</p> <p>(๑.๔) การบังคับคดีหรือขอรับเงินทรัพย์สิน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี</p> <p>(๒) การดำเนินคดีความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ ดังนี้</p> <p>(๒.๑) ลงนามในหนังสือบอกกล่าวถึงผู้ออกเช็ค ชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม หรือกองทุน เงินทดแทน และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้ เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๗</p> <p>(๒.๒) ร้องทุกข์ เพื่อดำเนินคดีต่อผู้กระทำ ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔ โดยมี อำนาจดำเนินการจดกว่าคดีจะถึงที่สุด รวมทั้งมี อำนาจถอนคำร้องทุกข์ หรือถอนฟ้อง หรือยอม ความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายในชั้นศาล</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๕๐ - พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ - ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการยึด आयัด และ ขายทอดตลาดทรัพย์สินตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พระราชบัญญัติว่าด้วย ความผิดอันเกิดจากการใช้ เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ - ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาคความอาญา - ประมวลกฎหมายอาญา - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา - พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ - พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ - กฎหมายอื่นที่มีโทษทาง อาญา เช่น พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ พระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>(๓) การร้องทุกข์ หรือกล่าวโทษดำเนินคดีอาญา ตามกฎหมาย หรือยอมความกันโดยถูกต้องตาม กฎหมายในชั้นศาล ดังนี้</p> <p>(๓.๑) ประมวลกฎหมายอาญา</p> <p>(๓.๒) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓</p> <p>(๓.๓) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๗</p> <p>(๓.๔) กฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญา</p> <p>โดยมีอำนาจดำเนินการในกรณีต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องจนกว่าจะถึงที่สุด รวมทั้งมีอำนาจใน การถอนคำร้องทุกข์ หรือถอนฟ้อง หรือยอม ความกันตามที่กฎหมายกำหนด</p>	
		<p>(๔) พิจารณาและอนุมัติคำขอขยายหรือเลื่อน กำหนดเวลาแจ้งรายการต่าง ๆ ต่อกองทุน หรือ ยื่นคำร้องเรียกเงินทดแทน หรือยื่นอุทธรณ์ ให้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้</p> <p>(๔.๑) นายจ้างผู้ซึ่งมีหน้าที่แจ้งการประสบ อันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายของลูกจ้าง แต่ มิได้ยื่นแบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และคำร้องขอรับเงินทดแทน ตาม พระราชบัญญัติเงินทดแทน พงศ. ๒๕๓๗ (กท.๑๖) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายจ้าง ทราบหรือควรจะได้ทราบถึงการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย</p> <p>(๔.๒) ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ผู้ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินทดแทนในกรณีลูกจ้างประสบ อันตราย หรือเจ็บป่วย หรือสูญหาย มิได้ยื่นคำ ร้องขอรับเงินทดแทนภายในระยะเวลาหนึ่งร้อย แปดสิบวันนับแต่วันที่ลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย หรือสูญหาย</p> <p>(๔.๓) นายจ้าง หรือลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิตาม มาตรา ๒๐ ผู้ซึ่งได้รับคำสั่ง หรือคำวินิจฉัย หรือ การประเมินเงินสมทบของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ แต่ มิได้ยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ กองทุนเงินทดแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำสั่ง หรือคำวินิจฉัย หรือการประเมิน เงินสมทบนั้น</p>	<p>- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๑๒, ๔๘, ๔๙, ๕๒</p>

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>(๕) การจำหน่ายหนี้ที่นายจ้างค้างชำระออกจากบัญชีเป็นสูญ ดังนี้</p> <p>(๕.๑) หนี้ที่นายจ้างค้างชำระเงิน กองทุนประกันสังคม รายละเอียดไม่เกินสองแสนบาท</p> <p>(๕.๒) หนี้ที่นายจ้างค้างชำระเงินกองทุนเงินทดแทน รายละเอียดไม่เกินห้าหมื่นบาท</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๔๗ - ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ - หนังสือสำนักงานประกันสังคมที่ รง ๐๖๐๔/ว๖๐๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่อง แนวปฏิบัติขั้นตอนการติดตามหนี้กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
		<p>(๖) เป็นผู้สั่งการเกี่ยวกับคำขอรับประโยชน์ทดแทนตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ และสั่งเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคสอง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ - คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๕๓๗๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
		<p>(๗) พิจารณาและมีคำสั่งว่าผู้ยื่นคำขอกลับเป็นผู้ประกันตนไม่มีสิทธิกลับเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๑ - คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๔๔๗๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
		<p>(๘) พิจารณาเกี่ยวกับการขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาการสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา ๓๙ ตามมาตรา ๘๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๙ และมาตรา ๘๔/๑ - คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๑๑๖๔๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
๑๔	สำนักงานพลังงาน จังหวัดนครปฐม	<p>พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ (เฉพาะน้ำมัน)</p> <p>(๑) ต่ออายุใบอนุญาต แก๊ซเปลี่ยนแปลง โอนใบอนุญาตและออกใบแทน สำหรับถึงขนส่งน้ำมัน</p> <p>(๒) ควบคุมการทดสอบถึงขนส่งน้ำมัน ระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ ตามกฎกระทรวงการขนส่งน้ำมันโดยถึงขนส่งน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับถึงขนส่งน้ำมันที่มีอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงการขนส่งน้ำมันโดยถึงขนส่งน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้</p> <p>(๓) ควบคุมการทดสอบถึงขนส่งน้ำมัน ระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ ครบวาระหกปี ตามกฎกระทรวงการซ่อมบำรุงถึงเก็บน้ำมันและถึงขนส่งน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>(๔) ควบคุมการทดสอบถึงขนส่งน้ำมัน ระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ ตามกฎกระทรวงควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ (เฉพาะน้ำมัน) - กฎกระทรวงการขนส่งน้ำมันโดยถึงขนส่งน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๘ - กฎกระทรวงการซ่อมบำรุงถึงเก็บน้ำมันและถึงขนส่งน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๖๐ - กฎกระทรวงควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๐
		<p>พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ (เฉพาะก๊าซปิโตรเลียมเหลว)</p> <p>(๕) ต่ออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต แก๊ซเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งออกใบแทนใบอนุญาต สำหรับสถานีบริการก๊าซ สถานีบรรจุก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซลักษณะที่สาม ถึงขนส่งก๊าซ ร้านจำหน่ายก๊าซลักษณะที่สอง โรงเก็บก๊าซลักษณะที่สอง</p> <p>(๖) ออกใบอนุญาต ร้านจำหน่ายก๊าซลักษณะที่สอง</p> <p>(๗) เห็นชอบผลทดสอบถึงเก็บและจ่ายก๊าซกรณีครบวาระ สำหรับสถานีบริการก๊าซ สถานีบรรจุก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซลักษณะที่สาม ถึงขนส่งก๊าซ ร้านจำหน่ายก๊าซลักษณะที่สอง โรงเก็บก๊าซลักษณะที่สอง สถานที่ใช้ก๊าซลักษณะสอง ร้านจำหน่ายก๊าซลักษณะที่สอง และโรงเก็บก๊าซลักษณะที่สอง</p> <p>(๘) รับแจ้งและออกใบรับแจ้ง สถานที่ใช้ก๊าซลักษณะที่สอง ร้านจำหน่ายก๊าซลักษณะที่หนึ่ง โรงเก็บก๊าซลักษณะที่หนึ่ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ (เฉพาะก๊าซปิโตรเลียมเหลว)
		<p>พระราชบัญญัติการค้า้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓</p> <p>(๙) จัดและออกใบทะเบียน ตามพระราชบัญญัติ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>การค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑</p> <p>(๑๐) รับแจ้งและออกไปรับแจ้ง ตามพระราชบัญญัติการค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๒</p> <p>(๑๑) แก้ไขเปลี่ยนแปลง ออกไปแทน และแจ้งยกเลิกตามพระราชบัญญัติการค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓</p> <p>(๑๒) สั่งหยุดประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติการค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๕</p> <p>(๑๓) ดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓</p>	
๑๕	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม	<p>(๑) การดูแลรักษาที่ดิน/อาคารศาสนสมบัติกลางและวัดร้างที่อยู่ภายในเขตจังหวัด รวมทั้งการระงับข้อพิพาท การแจ้งความร้องทุกข์ การดำเนินคดีกับบุคคลผู้กระทำความผิดหรือบุกรุก</p> <p>(๒) การอนุญาตให้เปิดเผยหรือรับรองเอกสารทุกชนิดที่มีอยู่ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ</p> <p>(๓) การอนุมัติ การเช่า การโอนสิทธิการเช่า การโอนแบ่งแยกสิทธิการเช่า การรับเช่า สืบแทน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า ตามประเภทที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนด การต่อสัญญาเช่า การจัดทำสัญญาเช่าที่ดินศาสนสมบัติกลางหรือที่ดินวัดร้าง เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีเนื้อที่รายละไม่เกิน ๒๐๐ ตารางวา โดยคิดอัตราค่าเช่า ค่าบำรุงศาสนสมบัติกลาง และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนด ให้จังหวัดมีอำนาจจัดทำสัญญาเช่าได้คราวละไม่เกิน ๓ ปี ยกเว้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า เฉพาะการเช่าที่ดินเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หรือเพื่อการพัฒนาปรับปรุงปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ</p>	<p>- พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๕ ทวิ มาตรา ๔๐</p> <p>- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐</p> <p>- พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๒ ทวิ มาตรา ๔</p>

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>(๔) การอนุมัติ การเช่า การโอนสิทธิการเช่า การโอนแบ่งแยกสิทธิการเช่า การรับเช่า สืบแทน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า ตามประเภทที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนด การต่อสัญญาเช่า และการจัดทำสัญญาเช่าอาคารศาสนสมบัติกลาง เพื่ออยู่อาศัย และ หรือเพื่ออยู่อาศัย และประกอบการค้า โดยคิดอัตราค่าเช่า ค่าบำรุงศาสนสมบัติกลาง และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนด ให้มีอำนาจจัดทำสัญญาเช่าได้คราวละไม่เกิน ๓ ปี ยกเว้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าเฉพาะ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ</p> <p>(๕) การอนุมัติ การเช่า การโอนสิทธิการเช่า การโอนแบ่งแยกสิทธิการเช่า การรับเช่า สืบแทน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าตาม ประเภทที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนด การต่อสัญญาเช่า และการจัดทำสัญญาเช่าที่ดินศาสนสมบัติกลาง หรือที่ดินวัดร้าง เพื่อใช้ทำนา และคิดค่าเช่าไม่เกินขั้นสูงที่ คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ประจำตำบลกำหนดไว้ โดยอนุโลมตาม พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ โดยคิดอัตราค่าบำรุงศาสนสมบัติกลาง ค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ ตามที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนดไว้ ให้มีอำนาจจัดทำสัญญาเช่าได้มีกำหนดคราวละไม่เกิน ๓ ปี ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การเช่า เฉพาะการเช่าที่ดินเพื่อแสวงหา ผลประโยชน์หรือเพื่อการพัฒนาปรับปรุงปลูกสร้าง อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ</p> <p>(๖) การอนุมัติ การเช่า การโอนสิทธิการเช่า การโอนแบ่งแยกสิทธิการเช่า การรับเช่า สืบแทน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า ตามประเภทที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ</p>	<p>- พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๒ ทวิ มาตรา ๔๐</p> <p>- ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม และเงินบำรุงศาสนสมบัติ พ.ศ. ๒๕๕๖</p>

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>กำหนด การต่อสัญญาเช่า และการจัดทำสัญญาเช่าที่ดินศาสนสมบัติกลางหรือที่ดินวัดร้าง เพื่อใช้ทำสวน โดยคิดอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนด ให้มีอำนาจจัดทำสัญญาเช่าได้ มีกำหนดคราวละไม่เกิน ๓ ปี ยกเว้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การเช่า เฉพาะการเช่าที่ดินเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หรือเพื่อการพัฒนาปรับปรุงปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ</p> <p>(๗) การอนุมัติ การเช่า การโอนสิทธิการเช่า การโอนแบ่งแยกสิทธิการเช่า การรับเช่า สืบแทน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า ตามประเภทที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนด การต่อสัญญาเช่า และการจัดทำสัญญาเช่าที่ดินศาสนสมบัติกลางหรือที่ดินวัดร้าง เพื่อทำการเพาะปลูกพืชที่สามารถเก็บเกี่ยว ผลประโยชน์ครั้งแรกได้ภายใน ๑๒ เดือน และให้คิดอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนด ให้มีอำนาจจัดทำสัญญาเช่าได้กำหนดคราวละไม่เกิน ๓ ปี ยกเว้น การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า เฉพาะการเช่าที่ดินเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หรือเพื่อการพัฒนาปรับปรุงปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ</p> <p>(๘) การขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน สอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน การระวางชี้แนวเขตและรับรองเขตที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง</p> <p>(๙) การเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุลในสัญญาเช่ารายปี และสัญญาเช่านานปี โดยคิดอัตราค่าธรรมเนียม ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนด</p> <p>(๑๐) ออกหนังสือรับรองให้ต่ออายุวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศผู้เข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย</p> <p>(๑๑) การอนุญาตปลูกสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม และดัดแปลงบ้านพักอาศัย หรืออาคาร สิ่งปลูกสร้างของเอกชนและหน่วยงานราชการ</p>	<p>- พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๔, ๓๕ และ ๓๖</p>

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>ในที่ดินศาสนสมบัติกลางหรือที่ดินวัดร้างที่ให้เช่า ยกเว้น อาคารและหรือสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่า เพื่อใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์</p> <p>(๑๒) การออกหนังสือรับรองสภาพวัด</p> <p>(๑๓) การขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา</p> <p>(๑๔) ลงนามในหนังสือสัญญาตกลงยกที่ดินให้สร้างวัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๙(๑) - กฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง การรวม การย้ายและการยุบ เลิกวัดการขอรับพระราชทาน วิสุงคามสีมา และการยกวัด ร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุ อยู่จำพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๖(๑)(ก)
๑๖	สำนักงานสถิติ จังหวัดนครปฐม	<p>(๑) การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกบัตร ประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p>(๒) ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ของสำนักงานสถิติจังหวัด</p> <p>(๓) การดำเนินการชำระภาษีรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ของสำนักงานสถิติจังหวัด ประจำปี</p> <p>(๔) การติดตาม ให้คำแนะนำ การดำเนินงานของ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชน พร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์การ เรียนรู้ ICTชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ที่จัดตั้งแล้ว ทุกปี</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ - คำสั่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ ๑๔๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ - พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกรมการขนส่ง ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับ ทะเบียนและภาษีรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ทางบก พ.ศ. ๒๕๕๔ - คำสั่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ ๓๘๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ที่ ๑๕๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>(๕) ดำเนินการในกระบวนการให้ยืม/ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารแก่คนพิการ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และ บริการสื่อสารสาธารณะสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๔</p> <p>(๖) อนุมัติให้บุคคลยืมพัสดุ ประเภทใช้คงรูป (เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง (Tablet)) ซึ่งอยู่ในความรับชอบของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ไปใช้นอกสถานที่ราชการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และติดตามทางพัสดุคืนภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบกำหนดยืม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ - คำสั่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ ๑๔๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ - พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ - กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และ บริการสื่อสารสาธารณะสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๘ และ ข้อ ๒๑๑ - คำสั่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ ๑๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒
๑๗	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม	(๑) การมอบอำนาจในการอนุมัติโครงการ หรือหลักสูตรการฝึกอบรมการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม การจัดงาน หรืออนุมัติให้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว การอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสำหรับการฝึกอบรม และการจัดงานที่สำนักงาน สาธารณสุขเป็นผู้จัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๔๓๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การมอบอำนาจในการอนุมัติการเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การฝึกอบรม การจัดงาน การประชุม ระหว่างประเทศและ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ประกอบ คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๔๔๓ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		(๒) ดำเนินการตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๖๔๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทและตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน	- คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๖๔๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
		(๓) ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการดำเนินการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติพลังงานเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และตามกฎหมายกระทรวงกำหนดเงื่อนไข วิธีการขออนุญาตและการดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลังวัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐	- คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕๑๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นคำขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณูเพื่อสันติให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
		(๔) ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการอนุมัติจ่ายค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเทอร์เน็ตครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)	- คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๖๙๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง มอบอำนาจให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเทอร์เน็ต - คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕๐๙/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องเกี่ยวกับการตั้งตู้ ATM - คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๓๖๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ - หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๓๔๙ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๘

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		(๕) ออกหนังสือทวงถามให้ผู้ประสพภัยจากรถ ซึ่งได้รับการรักษาพยาบาลในหน่วยบริการสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินคดีแพ่งเกี่ยวกับผู้ประสพภัยซึ่ง เข้ารักษาและบริษัทประกันภัย ดำเนินการกรณีบริษัทประกันภัยคดีถูกฟ้อง ล้มละลาย	- คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ ๒๘๐๖/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๘
		(๖) ลงนามแทนปลัดกระทรวงในข้อตกลง การให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาล เครือข่ายประกันสังคมเฉพาะกรณีหน่วยบริการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ ตั้งอยู่ในจังหวัด ที่ต้องทำข้อตกลงกับสำนักงาน ประกันสังคม	- คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ ๑๘๓๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ เรื่อง มอบอำนาจการลงนาม ในข้อตกลงการให้บริการทาง การแพทย์ของสถานพยาบาล เครือข่ายประกันสังคม
		(๗) ดำเนินการขอหนังสืออนุญาตรระหว่าง ประเทศและเครื่องหมายแสดงประเทศในนาม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือตามมติกรม. หรือระเบียบตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนด	- คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ ๑๖๐๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการ ขอหนังสืออนุญาตรระหว่าง ประเทศ และเครื่องหมายแสดง ประเทศ
		(๘) อนุมัติสั่งซื้อหนังสือใช้ในราชการอนุมัติ เบิกจ่ายค่าซื้อกุญแจล้อครีซเบรครถยนต์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาศาล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการและสถานที่ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินทางราชการ	- คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ ๒๘๐๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติ ราชการแทน
		(๙) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องแบบและเครื่องนอน ค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๓๐๐ บาท โดยไม่ต้องออกใบเสร็จ ค่าวัสดุ ค่ารับรองประเภทอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดรายการ ผลิตรายการ และถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์และวิทยุ ค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ	- คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ ๒๘๐๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติ ราชการแทน
		(๑๐) การเช่า การขอใช้บริการและการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ การอนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยใช้	- คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ ๑๑๗๕/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๔

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		เงินบำรุงของหน่วยบริการ หรือเงินนอกงบประมาณ อื่นใด	เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดปฏิบัติราชการแทน
		(๑๑) การแต่งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของ รัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ลาไปฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ไม่สามารถจัดหาบิดาหรือมารดา หรือพี่น้องร่วม บิดาหรือมารดาเดียวกัน มาเป็นผู้ค้ำประกันได้	- คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ ๑๗๔๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดปฏิบัติราชการแทนใน เรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขที่ลาไป ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ในประเทศและต่างประเทศไม่ สามารถจัดหาผู้ค้ำประกันได้
		(๑๒) มอบอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำ ประกันภัยราชการตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๓๔๙ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๘	- คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ ๓๖๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ - หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๓๔๙ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
		(๑๓) การเบิกค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ได้ทำการชั้นสูตรพลิกศพ	- คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ ๒๗๐๔/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่า ราชการจังหวัดปฏิบัติราชการ แทนในการอนุมัติเบิกจ่าย ค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่า ที่พักของแพทย์และเจ้าหน้าที่ ผู้ได้ทำการชั้นสูตรพลิกศพ
		(๑๔) การขออนุญาตและออกใบอนุญาต ๑๔.๑ การอนุญาตขายยาในจังหวัดที่อยู่ใน เขตอำนาจนอกจากกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๔ ๑๔.๒ ยาแผนปัจจุบัน ๑) การอนุญาตนำยาแผนปัจจุบัน เข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๑๒ ๒) การอนุญาตต่ออายุใบอนุญาตนำ ยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๑๗	- พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ - คำสั่งสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๑๑๒/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>๓) การออกใบแทนใบอนุญาตนำยาเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๒๘</p> <p>๔) การอนุญาตให้ย้ายสถานที่เก็บยาสำหรับสถานที่นำยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๓๐</p> <p>๕) การรับแจ้งและการอนุญาตเกี่ยวกับการเปลี่ยนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ สำหรับใบอนุญาตนำยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๓๓</p> <p>๖) การรับแจ้งการจัดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการสำหรับใบอนุญาตนำยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๓๓ ทวิ</p> <p>๗) การรับแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ สำหรับใบอนุญาตนำยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๓๔</p> <p>๘) การแจ้งการเลิกกิจการ สำหรับใบอนุญาตนำยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๓๕</p> <p>๙) การผ่อนผันขยายระยะเวลาให้ขายยาที่เหลือสำหรับใบอนุญาตนำยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๓๖</p> <p>๑๐) การรับแจ้งแสดงความจำนงประกอบกิจการต่อจากผู้ตาย และการพิจารณาดำเนินการสำหรับใบอนุญาตนำยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๓๗</p> <p>๑๑) รับรายงานการนำเข้ายาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๘๕ และจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ</p> <p>๑๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ ของสถานที่นำส่งยาแผนปัจจุบัน เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>ก) การเพิ่มผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ</p> <p>ข) การเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินการ</p> <p>ค) การเปลี่ยนเวลาทำการ</p> <p>ง) การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาต ผู้ดำเนินการ หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ</p>	<p>เรื่อง มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายเฉพาะให้ผู้ว่าราชการจังหวัด</p>

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>จ) การเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจำสถานที่</p> <p>ฉ) การเปลี่ยนชื่อถนน ตำบลหรือแขวง อำเภอหรือเขตจังหวัด</p> <p>๑๓) การขยายหรือลดสถานที่หรือเนื้อที่ของสถานที่นำส่งยาแผนปัจจุบัน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐</p> <p>๑๔) การเพิ่มสถานที่เก็บยาของสถานที่นำส่งยาแผนปัจจุบัน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความใน พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐</p> <p>๑๔.๓ ยาแผนโบราณ</p> <p>๑) การอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ และการอนุญาตนำยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๖</p> <p>๒) การอนุญาตต่ออายุใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ หรือใบอนุญาตนำยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๕๑</p> <p>๓) การออกใบแทนใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ หรือใบอนุญาตนำยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๖๐</p> <p>๔) การอนุญาตให้ย้ายสถานที่ผลิตยาสถานที่เก็บยาแผนโบราณ ตามมาตรา ๖๒</p> <p>๕) การรับแจ้งและการอนุญาตเกี่ยวกับการเปลี่ยนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ สำหรับใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ หรือใบอนุญาตนำส่งยาแผนโบราณ ตามมาตรา ๖๓</p> <p>๖) การรับแจ้งการจัดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ สำหรับใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ หรือใบอนุญาตนำส่งยาแผนโบราณตามมาตรา ๖๓ ทวิ</p> <p>๗) การรับแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ สำหรับใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ หรือใบอนุญาตนำส่งยาแผนโบราณ ตามมาตรา ๖๔</p> <p>๘) การแจ้งการเลิกกิจการ สำหรับใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ หรือใบอนุญาตนำส่งยาแผนโบราณ ตามมาตรา ๖๕</p>	

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>๙) การผ่อนผันขยายระยะเวลาให้ ชายยาที่เหลือสำหรับใบอนุญาตผลิตยาหรือ ใบอนุญาตนำสั่งยา ตามมาตรา ๖๖</p> <p>๑๐) รับแจ้งการแสดงความจำนง ประกอบกิจการต่อจากผู้ตาย และการพิจารณา ดำเนินการสำหรับใบอนุญาตผลิตยาหรือ ใบอนุญาตนำสั่งยา ตามมาตรา ๖๗</p> <p>๑๑) รับรายงานการผลิตหรือนำเข้า มาในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๘๕ และจัดส่ง ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ</p> <p>๑๒) การให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง รายการตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม ความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ ของ สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ หรือสถานที่นำสั่งยา แผนโบราณ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>ก) การเพิ่มผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ข) การเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนิน กิจการ</p> <p>ค) การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ เพิ่มเติมชื่อสถานที่</p> <p>ง) การเปลี่ยนเวลาทำการ</p> <p>จ) การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลของ ผู้รับอนุญาต ผู้ดำเนินกิจการ หรือผู้มีหน้าที่ ปฏิบัติการ</p> <p>ฉ) การเปลี่ยนแปลงเลขหมาย ประจำสถานที่</p> <p>ช) การเปลี่ยนชื่อถนน ตำบล หรือแขวง อำเภอหรือเขตจังหวัดการเปลี่ยนชื่อ ถนน ตำบลหรือแขวง อำเภอหรือเขตจังหวัด</p> <p>๑๓) การขยายหรือลดสถานที่ หรือ เนื้อที่ของสถานที่ผลิตยาแผนโบราณหรือสถานที่ นำสั่งยาแผนโบราณ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐</p> <p>๑๔) การเพิ่มสถานที่เก็บยาของ สถานผลิตยาแผนโบราณ หรือสถานที่นำสั่งยา แผนโบราณ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออก ตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐</p>	

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>(๑๕) การขึ้นทะเบียนตำรับยา</p> <p>ยาแผนโบราณ</p> <p>๑) การอนุญาตให้ผลิตหรือนำส่งยาตัวอย่าง เพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยาเฉพาะที่ตำรับยาสมุนไพรเดี่ยว ได้แก่ ขมิ้นชัน ฟ้าทะลาย โจร มะระขี้นก ขิง และชุมเห็ดเทศ และที่เป็นยาสามัญประจำบ้าน ที่มีชื่อ ส่วนประกอบ วิธีทำสรรพคุณ ขนาดรับประทาน ค่าเดือน ตามข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๒ จำนวน ๒๗ ตำรับยา</p> <p>๒) การอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ ตามมาตรา ๗๙ และการแก้ไขรายการในทะเบียนตำรับยาตามมาตรา ๘๑ เฉพาะสมุนไพรเดี่ยว ได้แก่ ขมิ้นชัน ฟ้าทะลาย โจร มะระขี้นก ขิง และชุมเห็ดเทศ และที่เป็นยาสามัญประจำบ้าน ที่มีชื่อ ส่วนประกอบ วิธีทำสรรพคุณ ขนาดรับประทาน ค่าเดือน ตามข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๒ จำนวน ๒๗ ตำรับยา</p> <p>๓) การออกใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ตามมาตรา ๘๗ เฉพาะที่จังหวัดเป็นผู้อนุญาต</p> <p>(๑๖) การโฆษณา เฉพาะในเขตพื้นที่ที่สื่อนั้นตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบ ยกเว้นการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์</p> <p>ยาแผนปัจจุบัน และยาแผนโบราณ</p> <p>(๑๗) การอนุญาตให้โฆษณาขายยาตามมาตรา ๘๘ ทวิ</p> <p>เมื่อมีการอนุญาตให้โฆษณาใน ๑) ถ้าการอนุญาตนั้นเป็นการอนุญาตให้โฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง หรือทางสิ่งพิมพ์ อันเป็นที่เห็นได้ว่าสื่อดังกล่าว มีการกระจายเผยแพร่ข้ามเขตรับผิดชอบได้โดยสภาพให้ถือว่าการอนุญาตดังกล่าวเป็นการอนุญาต ครอบคลุมในเขตพื้นที่ที่สื่อการโฆษณานั้นเผยแพร่ไปถึงด้วย</p> <p>๑) การสั่งให้ระงับการโฆษณาขายยาที่เห็นว่าเป็นการโฆษณาฝ่าฝืนตามมาตรา ๙๐ ทวิ</p>	

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>การพักใช้ใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาต (๑๘) การสั่งพักใช้ เพิกถอนใบอนุญาต โดย คำแนะนำของคณะกรรมการยา ตามมาตรา ๙๕ และตามมาตรา ๙๖ (๑๙) การผ่อนผันขยายระยะเวลาให้ขายยาที่เหลือ หลังจากถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๐๐ (๒๐) การสั่งถอนคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตก่อน กำหนด โดยคำแนะนำของคณะกรรมการยา ตามมาตรา ๙๘</p> <p>วัตถุออกฤทธิ์ (๒๑) การอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ในเขตจังหวัด นครปฐม ๒๑.๑ การออกใบอนุญาต ตามมาตรา ๑๖ ๒๑.๒ การต่ออายุใบอนุญาต ตามมาตรา ๒๔ ๒๑.๓ การออกใบแทนใบอนุญาต ตามมาตรา ๔๐ ๒๑.๔ การย้าย เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่ม สถานที่ขาย ตามมาตรา ๔๒ ๒๑.๕ การเปลี่ยนแปลงรายการใน ใบอนุญาต (รายการที่แก้ไขตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๘) ตามมาตรา ๔๓ ๒๑.๖ การรับแจ้งยกเลิกใบอนุญาต ตาม มาตรา ๔๔</p> <p>(๒๒) การสั่งพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอน ใบอนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ในเขตจังหวัดนครปฐม ตามมาตรา ๗๙ และ มาตรา ๘๐</p> <p>ยาเสพติด (๒๓) การอนุญาตให้จำหน่าย หรือ มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ตาม มาตรา ๑๗ เฉพาะสถานพยาบาลของรัฐ (๒๔) การอนุญาตให้จำหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษ ประเภท ๓ ตามมาตรา ๒๐ (๒๕) การต่ออายุใบอนุญาตจำหน่าย หรือมีไว้ใน ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ เฉพาะใบอนุญาตตามข้อ ๑ และใบอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือนำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้ โทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๒๓</p>	<p>- พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>- พระราชบัญญัติยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕</p> <p>- คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา ที่ ๑๑๒/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เรื่อง มอบอำนาจเลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายเฉพาะให้ผู้ว่า</p>

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>(๒๖) การออกใบแทนใบอนุญาต ใบอนุญาตจำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ เฉพาะใบอนุญาตตามข้อ ๑ และใบอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๓๕</p> <p>(๒๗) การให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตเฉพาะใบอนุญาตตามข้อ ๑</p> <p>(๒๘) การให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตเฉพาะใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๓ (ให้สอดคล้องกับใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน)</p> <p>(๒๙) การสั่งพักใช้ เพิกถอนใบอนุญาตยาเสพติดให้โทษตามข้อ ๑ และข้อ ๒ โดยความเห็น หรือคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ตามมาตรา ๕๒ และ มาตรา ๕๓</p> <p>(๓๐) การยกเลิกใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาตตามข้อ ๑ และข้อ ๒</p> <p>(๓๑) การดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นคำขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และตามกฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขวิธีการขอรับใบอนุญาต และการดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ.๒๕๕๐</p> <p>(๓๒) การอนุญาต ให้ประกอบกิจการขายสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในเขตจังหวัดนครปฐม</p>	<p>ราชการจังหวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๔๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายเฉพาะให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (ฉบับที่ ๒) - พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ - คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕๑๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ - คำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ ๘๗๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ - หนังสือที่ วท ๐๔๐๔/ว ๒๖๔๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ - พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.๒๕๖๒
๑๘	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม	<p>(๑) ดำเนินการรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดสารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ (β-Agonist)</p> <p>(๑.๑) การออกใบรับรอง ตามข้อ ๖ แห่งประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดสารเร่งเนื้อแดง หรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ (β-Agonist) พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>(๑.๒) การต่ออายุใบรับรอง ตามข้อ ๘ แห่งประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดสารเร่งเนื้อแดง หรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๔๙๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ - ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดสารเร่งเนื้อแดง หรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ (β-Agonist) พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>(β-Agonist) พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>(๑.๓) การเพิกถอนการรับรอง ตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ แห่งประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองฟาร์ม เลี้ยงสัตว์ปลอดสารเร่งเนื้อแดง หรือสารกลุ่ม เบต้าอะโกนิสต์ (β-Agonist) พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>(๑.๔) พิจารณาอุทธรณ์ ตามข้อ ๑๔ แห่งประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ปลอดสารเร่งเนื้อแดง หรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ (β-Agonist) พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>ทั้งนี้ เมื่อผู้รับมอบอำนาจได้ดำเนินการตาม ที่มอบอำนาจไว้แล้ว ให้แจ้งกรมปศุสัตว์และจังหวัด นครปฐมทราบด้วย</p> <p>(๒) เปรียบเทียบ บรรดาความผิดตาม พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕</p>	<p>- พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๖</p>
๑๙	สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดนครปฐม	<p>(๑) ลงนามในหนังสือสัญญากู้ยืมเงินทุนต่าง ๆ ในฐานะผู้ให้กู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ กับ สถาบันเกษตรกร อนึ่ง ในการลงนามในหนังสือ สัญญากู้ยืมเงินทุนต่าง ๆ ในฐานะผู้ให้กู้แทนกรม ส่งเสริมสหกรณ์กับสถาบันเกษตรกร และการลง นามในการทำนิติกรรมจดทะเบียนรับจำนองและ โฉนดจำนองทรัพย์สินแทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ นี้ สำหรับเงินกองทุนต่างๆ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้ดูแล ยกเว้น กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ที่ได้ดำเนินการในสัญญาก่อนหน้าคำสั่งนี้ ให้มีผล บังคับและผูกพันตามคำสั่งเดิม</p> <p>(๒) การจำนองทรัพย์สิน เพื่อเป็นหลักประกัน เงินกู้ การบังคับจำนอง การถอนจำนอง หรือ ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องแทนกรมส่งเสริม สหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรได้กู้ยืมไป จากกรมส่งเสริมสหกรณ์</p> <p>(๓) ดำเนินคดีทั้งปวงแทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย จนเสร็จสิ้นคดี ส่วนในคดีปกครองให้ดำเนินคดีเฉพาะที่เกี่ยวข้อง กับ เงินกองทุนต่าง ๆ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็น โจทก์ฟ้องคดี หรือถูกฟ้องคดีจนเสร็จคดี รวมทั้ง ให้มีอำนาจในการร้องทุกข์ กล่าวโทษ ถอนคำร้อง</p>	<p>- หนังสือมอบอำนาจ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๐๕/๘๖๙๕ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙</p> <p>- หนังสือมอบอำนาจ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๑๕/๙๒๐๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘</p> <p>- หนังสือมอบอำนาจ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๐๕/๕๒๗๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐</p>

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>ทุกซ์ ในคดีที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง หรือถูกฟ้องเป็นจำเลย อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติราชการ ไม่ว่าจะได้ยื่นฟ้อง หรือถูกฟ้องในนามกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในนามอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งนี้ให้มีอำนาจลงนามในหนังสือแต่งตั้งพนักงานอัยการ เป็นทนายความว่าต่างหรือแก้ต่าง ในคดีทั้งปวง รวมถึงการมอบอำนาจให้พนักงานอัยการมีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปในทางจำนองสิทธิได้ด้วย เช่น การยอมรับตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งร้องขอ การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิ หรือการใช้สิทธิในการอุทธรณ์ หรือฎีกา หรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่ ตลอดจนให้มีอำนาจในการรับเงินค่าฤชาธรรมเนียม และรับเอกสารคืนจากศาล จนถึงให้ดำเนินการบังคับในคดีทั้งปวงจนเสร็จสิ้น อนึ่ง การประนีประนอมยอมความในการตกลงประนีประนอมยอมความกับคู่ความนั้นให้มีอำนาจสำหรับเงินกองทุนที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ดูแล ซึ่งมีทุนทรัพย์พิพาทไม่เกินสองล้านบาทถ้วน ยกเว้น เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้มีอำนาจในกรณีที่มีทุนทรัพย์พิพาท ณ วันฟ้องไม่เกินห้าล้านบาทถ้วน</p> <p>(๔) อนุมัติให้สหกรณ์กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ทุกสัญญารวมกันไม่เกินสหกรณ์ละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ เว้นแต่กรณีการให้กู้ยืมเงินเป็นรายโครงการ เฉพาะหรือโครงการพิเศษ ที่กำหนดให้ผู้มีอำนาจอนุมัติไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้เป็นไปตามโครงการกำหนด</p> <p>(๕) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด</p> <p>(๕.๑) อนุมัติให้กลุ่มเกษตรกรกู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดได้ ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ</p> <p>(๕.๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตาม เร่งรัดชำระหนี้ รับชำระหนี้เงินกู้ยืมของกลุ่มเกษตรกร</p>	<p>- คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ ๑๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐</p> <p>- คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ ๒๑๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙</p>

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>(๕.๓) อนุญาตขยายเวลาผ่อนผันการชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดได้ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และภายในระยะเวลาโครงการ</p> <p>(๕.๔) อนุมัติเบิกจ่ายเงินจ่ายขาด จำนวน ๑๐ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรนำไปดำเนินการติดตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย</p>	
๒๐	สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม	<p>(๑) ลงนามในหนังสือการตกลงเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นการชั่วคราว</p> <p>(๒) ลงนามในสัญญากู้ยืมเงินจาก ส.ป.ก. สัญญาแปลงหนี้ใหม่ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือรับสภาพความรับผิดชอบและ/หรือบันทึกต่อท้ายสัญญาดังกล่าว พร้อมทั้งการบอกเลิกสัญญากู้ยืมเงินกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การเรียกให้ผู้กู้และผู้ทำสัญญารับรองผูกพันตนอย่างลูกหนี้ร่วมชำระเงินกู้ให้กับ ส.ป.ก. โดยให้ทำสัญญาขึ้นเป็นสองฉบับส่งมอบให้แก่คู่สัญญาฉบับหนึ่ง ส่วนอีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่จัดทำสัญญา</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ ๙๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓</p> <p>- คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ ๗๐๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕</p>
		<p>อำนาจเกี่ยวกับการดำเนินคดี</p> <p>(๓) ดำเนินคดีทั้งปวงของ ส.ป.ก. ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครปฐมจนกว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดและให้มีอำนาจในการบังคับคดีได้จนเสร็จการ ในคดีที่ ส.ป.ก. เป็นโจทก์หรือจำเลย หรือเป็นผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีไม่ว่าจะได้ยื่นฟ้องหรือถูกฟ้องในนาม ส.ป.ก. ในนามเลขาธิการ ส.ป.ก. หรือในนามเลขาธิการ ส.ป.ก. ที่ระบุชื่อมาด้วย รวมทั้งให้มีอำนาจในการจัดทำและลงนามในสัญญาผ่อนชำระหนี้ จัดทำสัญญารับสภาพหนี้ จัดทำสัญญาค้ำประกัน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การร้องทุกข์ กล่าวโทษ โดยอำนาจที่มอบดังกล่าวให้รวมถึงการมีอำนาจลงนามในหนังสือแต่งตั้งพนักงานอัยการเป็น</p>	<p>- ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้กู้ยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๕</p> <p>- คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ ๕๙๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑</p>

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>ทนายความว่าต่างหรือแก้ต่างคดีได้ทุกชั้นศาล หรือมีอำนาจลงนามในหนังสือมอบอำนาจหรือมอบฉันทะ ให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองแทน ทั้งในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุด รวมทั้งให้มีอำนาจรับเงินคืนจากศาล จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีหรือค่าฤชาธรรมเนียมศาล รับหรือจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากศาลหรือจากหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี และรับเอกสารคืนจากศาล สำหรับการดำเนินกระบวนการพิจารณาใดๆ ไปในทางจำหน่ายสิทธิของ ส.ป.ก. เช่น การยอมรับตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การถอนคำร้องทุกข์ การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิ หรือการใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา หรือการขอให้พิจารณาคดีใหม่ เป็นอำนาจของเลขาธิการ ส.ป.ก. ดังนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากเลขาธิการ ส.ป.ก. ก่อนทุกครั้ง ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ ให้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากเลขาธิการ ส.ป.ก. ก่อน</p> <p>(๓.๑) ประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งกับลูกหนี้ผู้กู้ยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรณีทุนทรัพย์ที่ฟ้องไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หากลูกหนี้เสนอขอผ่อนชำระหนี้เป็นรายเดือนละไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท และกรณีทุนทรัพย์ที่ฟ้องเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หากลูกหนี้เสนอขอผ่อนชำระหนี้เป็นรายเดือน ๆ ละไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ บาท หาก ส.ป.ก. จังหวัด และพนักงานอัยการผู้ดำเนินคดีมีความเห็นสอดคล้องกัน ประการใด ให้มีอำนาจประนีประนอมยอมความได้ โดยให้คำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้และผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ</p> <p>(๓.๒) ถอนฟ้องในคดีแพ่งซึ่งจำเลยได้ชำระหนี้ให้กับ ส.ป.ก. ครบถ้วนตามคำขอท้ายฟ้อง รวมทั้งดอกเบี้ยตามกฎหมายและค่าฤชาธรรมเนียมในส่วนที่ศาลไม่สั่งคืน</p> <p>(๓.๓) แจ้งความเห็นไม่อุทธรณ์หรือฎีกา หากพนักงานอัยการได้มีหนังสือสอบถาม</p>	

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>ความประสงค์ในการอุทธรณ์หรือฎีกา ในคดีแพ่ง ซึ่งศาลมีคำพิพากษาให้ ส.ป.ก. ชนะคดีเต็มตามฟ้องในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์</p>	
		<p>อำนาจในการอนุญาต ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนและอนุญาตการขุดลอกคลอง</p> <p>(๔) พิจารณาอนุญาตการขอปรับปรุงและซ่อมแซมถนนซึ่งมิได้ใช้ที่ดินเพิ่มขึ้นจากเดิม ทั้งนี้ทำให้มาตรฐานของถนนไม่เปลี่ยนแปลงหรือทำให้มาตรฐานของถนนเปลี่ยนแปลงจากเดิม เช่น เปลี่ยนจากถนนลูกรังเป็นถนนลาดยาง ทั้งนี้ให้รายงาน ส.ป.ก.ทราบทุกวันที่ ๑ มกราคม ของทุกปี</p> <p>(๕) พิจารณาอนุญาตการขุดลอกคลองโดยไม่ใช้ที่ดินเพิ่มขึ้น แต่ทำให้มาตรฐานของคลองเปลี่ยนแปลง ไปจากเดิม ทั้งนี้ให้รายงาน ส.ป.ก.ทราบทุกวันที่ ๑ มกราคม ของทุกปี</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๒๙๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐</p>
		<p>การเรียกหนังสือรับมอบที่ดินคืน</p> <p>(๖) ให้มีหนังสือเรียกหนังสือรับมอบที่ดินคืนให้แก่ ส.ป.ก. ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ</p> <p>(๗) กรณีที่ไม่สามารถเรียกเอกสารดังกล่าวคืนภายในเวลาที่กำหนดไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม ให้จัดทำประกาศจังหวัดเพื่อแจ้งให้ทราบว่าเอกสารเลิกใช้แสดงเป็นหลักฐานแห่งการนั้นแล้วตั้งแต่วันที่เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรสิ้นสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว โดยให้ปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายในหมู่บ้านแห่งท้องที่ที่ดินตั้งอยู่แห่งหนึ่งฉบับ มีกำหนดสามสิบวัน</p> <p>(๘) ติดตาม เร่งรัด จัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรอันเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ทางราชการได้ลงทุนไปหรือให้กู้ยืมตามสัญญา</p> <p>(๙) รายงานผลการดำเนินการให้ ส.ป.ก.และจังหวัดทราบ หลังจากที่ดำเนินการตามคำสั่งแล้ว</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๓๘๓/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗</p> <p>- คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๔๙๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๗</p>

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>การทำนิติกรรมเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</p> <p>(๑๐) การจดทะเบียนโอน การจดทะเบียนรับโอนสิทธิหรือการเข้าถือกรรมสิทธิ์รวมหรือสิทธิรวมในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ของ ส.ป.ก.ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒</p> <p>(๑๑) การยื่นคำขอรังวัดสอบเขต คำขอแบ่งแยกคำขอใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนสิทธิในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ ส.ป.ก. ได้มา</p> <p>(๑๒) การยื่นคำเพื่อขอรังวัดสอบเขต คำขอรวมที่ดิน หรือการยื่นคำขอแบ่งแยก และจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของ ส.ป.ก.</p> <p>(๑๓) การยื่นคำขอจดทะเบียนแบ่งแยก หรือแบ่งหักที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของ ส.ป.ก. เพื่อใช้เป็นทีสาธารณประโยชน์</p> <p>(๑๔) การยื่นคำขออออกหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของ ส.ป.ก.</p> <p>(๑๕) การยื่นคำขอและรับหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของ ส.ป.ก.</p> <p>(๑๖) การยื่นคำขอแก้ไขการจดทะเบียน การโอนสิทธิหรือการรับโอนสิทธิหรือเอกสารหลักฐานใด ๆ ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของ ส.ป.ก. ให้ถูกต้องตามหลักฐานของทางราชการ</p> <p>(๑๗) ให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามคำสั่งนี้จนเสร็จการ</p> <p>(๑๘) รายงานผลการดำเนินการให้ ส.ป.ก.และจังหวัดทราบ หลังจากที่ดำเนินการตามคำสั่งแล้ว</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ ๓๘๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗</p>
		<p>การจัดทำ ลงนาม และพิจารณาออกเลิกสัญญาเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สัญญาเช่าซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและหนังสือรับภาระหนี้</p> <p>(๑๙) จัดทำและลงนามในสัญญาเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สัญญาเช่าซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และหนังสือรับภาระหนี้ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมและ/หรือบันทึกต่อท้ายสัญญา หรือหนังสือรับภาระหนี้ และพิจารณาออกเลิกสัญญา</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ ๘๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗</p>

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>พร้อมเรียกสัญญาคืนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และรายงานผลการดำเนินการให้เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทราบทุกครั้ง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ดำเนินการตามคำสั่งแล้ว</p> <p>(๒๐) ติดตาม เร่งรัด จัดเก็บหนี้สิน ออกหนังสือเตือนให้ผู้เช่าหรือผู้เช่าซื้อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อสัญญา ตลอดจนดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในข้อสัญญา และรายงานผลการดำเนินการให้เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและจังหวัดทราบทุกครั้งที่ได้ดำเนินการตามคำสั่งแล้ว</p> <p>(๒๑) อุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งเปรียบเทียบ คัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน</p> <p>(๒๒) ติดตามทวงหนี้ และดำเนินการอื่นใด เพื่อให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้รับการชำระหนี้ครบถ้วนตามสัญญา กู้ยืมเงินระหว่าง ส.ป.ก. และสถาบันเกษตรกร และตามขั้นตอนที่กำหนดในพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.นี้ไม่รวมการฟ้องร้อง บังคับคดี</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๖๐ - คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๒๐๖/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๘ - คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๒๔๗/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗
		<p>การจัดทำ ลงนาม สัญญาเก็บเงินคินทุน</p> <p>(๒๓) จัดทำและลงนามในสัญญาเก็บเงินคินทุน รวมทั้งสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและ/หรือบันทึกต่อท้ายสัญญา และพิจารณาบอกเลิกสัญญาดังกล่าว พร้อมเรียกสัญญาคืนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และรายงานผลการดำเนินการให้เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทราบทุกครั้งภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ดำเนินการตามคำสั่งแล้ว</p> <p>(๒๔) ติดตาม เร่งรัด จัดเก็บหนี้สิน ออกหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อสัญญา ตลอดจนดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อสัญญา และรายงานผลการดำเนินการให้เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและจังหวัดทราบทุกครั้งที่ได้ดำเนินการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๙๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		ตามคำสั่งแล้ว	
		(๒๕) ดำเนินการพิจารณาออกหนังสือยินยอมให้กับเกษตรกรหรือประชาชนผู้ได้รับทะเบียนบ้านหรือทะเบียนบ้านชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการขออนุญาตใช้กระแสไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	- คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๖๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
		(๒๖) ดำเนินการวินิจฉัยออกหนังสือยินยอมให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ก่อสร้างอาคาร โรงเรือนที่ไม่เกินสมควรสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองในแปลงเกษตรกรรมที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	- คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๑๐๑๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
		(๒๗) ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน	- คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๑๐๑๓/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
		(๒๘) จัดทำและลงนามในข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน ทั้งนี้ ในการเรียกเก็บค่าเช่าตามข้อ ๑. ของข้อตกลงดังกล่าว ให้คำนวณเพื่อเรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๓ ของราคาประเมินของกรมที่ดินสำหรับแปลงที่ดินที่ให้เช่านี้ หากไม่มี ให้คำนวณจากราคาประเมินของกรมที่ดินแปลงที่ดินที่ใกล้ที่สุด	- คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๙๒๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๔
		การจัดทำและลงนามในสัญญาเช่าและสัญญาเช่าทำประโยชน์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามมาตรา ๓๐ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒	- คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๔๖๙/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๓
		(๒๙) จัดทำและลงนามในสัญญาเช่าและสัญญาเช่าทำประโยชน์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการสนับสนุน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมทั้งสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและ/หรือบันทึกต่อท้ายสัญญา	

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>ดังกล่าว</p> <p>(๓๐) ติดตามเร่งรัดจัดเก็บหนี้สิน ออกหนังสือเตือนให้ผู้เช่าหรือผู้รับสัญญาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในข้อสัญญา ตลอดจนดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในข้อสัญญา และรายงานผลการดำเนินการให้เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทราบ ทุกครั้งที่ดำเนินการตามคำสั่งแล้ว</p>	
		<p>(๓๑) พิจารณานุญาตให้ใช้ที่ดิน สำหรับกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดินในโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางพระราชบัญญัติในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาอนุญาตของเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรมตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการมอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณาอนุญาตการใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ ๕๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑</p>
		<p>การขอออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน</p> <p>(๓๒) การยื่นคำขอออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือคำขอใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงเอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ กรณีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเป็นอันตราย ชำรุด หรือสูญหาย</p> <p>(๓๓) แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน หรือให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือกระทำการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามคำสั่งนี้จนเสร็จการ</p> <p>(๓๔) รายงานผลการดำเนินงานให้ ส.ป.ก. และผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมทราบหลังจากที่ดำเนินการตามคำสั่งแล้ว</p> <p>การบริหารพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</p> <p>(๓๕) อนุมัติการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทของพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๒๘๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖</p>

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>คณะรัฐมนตรี ประกาศของคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ ประกาศหรือคำสั่งสำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมทั้งระเบียบ หนังสือเวียน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ พนักงานราชการ</p> <p>(๓๖) การอนุมัติการจ่ายเงินยืมราชการ เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕(๔) โดยนำ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้ โดยอนุโลมหรือตามที่คณะกรรมการบริหาร ราชการกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ</p> <p>(๓๗) อนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของพนักงานกองทุนการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในเรื่องอื่นๆ ได้ทุก ประเภทตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรี หรือตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ กำหนด หรือตามประกาศหรือคำสั่งสำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมทั้งระเบียบ หนังสือเวียนและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ พนักงานราชการ</p> <p>(๓๘) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเป็นประธาน คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลงาน</p> <p>(๓๙) การมอบอำนาจนี้ ยกเว้นในเรื่องที่มี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง หรือมติ คณะรัฐมนตรีกำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็น อย่างอื่น หรือห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้ หรือ กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือบุคคลใดโดยเฉพาะ</p>	
		<p>การพิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูป ที่ดิน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ๙ หน่วยงาน</p> <p>(๔๐) การพิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ดินสำหรับ กิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขต</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๒๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p> <p>- ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูป</p>

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>ปฏิรูปที่ดิน กรณีอยู่ในอำนาจพิจารณาอนุญาตของเลขาธิการ ส.ป.ก. ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการมอบหมายให้เลขาธิการ ส.ป.ก. พิจารณาอนุญาตการใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ เฉพาะในส่วนของกิจการ และพื้นที่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ๙ หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เท่านั้น</p> <p>ทั้งนี้ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้ ส.ป.ก. และจังหวัดทราบ ภายหลังจากดำเนินการตามคำสั่งแล้ว</p>	<p>ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการมอบหมายให้เลขาธิการ ส.ป.ก. พิจารณาอนุญาตการใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค และกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖</p>
		<p>การขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาที่ดิน</p> <p>(๔๑) การขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาที่ดิน โดยไม่กระทบต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ได้ดีกว่าเดิม</p> <p>ทั้งนี้ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้ ส.ป.ก. และจังหวัดทราบ ภายหลังจากดำเนินการตามคำสั่งแล้ว</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๔๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒</p>
๒๑	สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม	<p>ลงนามใบอนุญาต ใบรับรอง การต่ออายุ ใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต ใบแทนใบรับรอง และการโอนใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้</p> <p>(๑) ใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง (สป.๙)</p> <p>(๒) ใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป. ๑๑)</p> <p>(๓) ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์ (สป.๑๕)</p> <p>(๔) ใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว (สป.๒๙)</p> <p>(๕) ใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง (สป.๓๐)</p> <p>(๖) การต่ออายุใบอนุญาต</p>	<p>- พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- คำสั่งกรมประมง ที่ ๙๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒</p>

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		(๗) ใบแทนใบอนุญาต และใบแทนใบรับรอง (๘) การโอนใบอนุญาต	
๒๒	สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดนครปฐม	<p>(๑) เป็นเจ้าพนักงานทะเบียน เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ</p> <p>(๒) ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา ตามประกาศกรมทรัพย์สิน ทางปัญญาและระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๒.๑) ให้คำแนะนำ คำปรึกษา การจดทะเบียน หรือการแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา และ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๒.๒) ให้บริการข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา</p> <p>(๒.๓) รับแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้</p> <p>(๒.๓.๑) ข้อมูลลิขสิทธิ์</p> <p>(๒.๓.๒) ข้อมูลความลับทางการค้า</p> <p>(๒.๓.๓) ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>(๒.๔) จัดส่งคำขอแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทาง ปัญญาและคำขออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมหลักฐาน ประกอบคำขอที่ได้รับไว้ไปยังกรมทรัพย์สินทาง ปัญญา เพื่อพิจารณาภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้อ รับคำขอ และจัดทำรายงานสรุปผลการ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบอำนาจให้กรม ทรัพย์สินทางปัญญาทราบเป็นประจำทุกเดือน โดยให้รายงานภายในวันที่ ๔ ของเดือนถัดไป พร้อมทั้งสำเนารายงานจังหวัดทราบ</p>	<p>- คำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ ๗๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙</p> <p>- พระราชบัญญัติหลักประกัน ทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๕</p> <p>- คำสั่งกรมทรัพย์สิน ทางปัญญา ที่ ๒๕๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖</p> <p>- ระเบียบกรมทรัพย์สิน ทางปัญญาว่าด้วยการบริการ ข้อมูลการจดทะเบียนและ การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ ทรัพย์สินทางปัญญาในส่วน ภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๖</p> <p>- ประกาศกรมทรัพย์สิน ทางปัญญา เรื่อง การแจ้ง ข้อมูลและขอรับบริการ ข้อมูลลิขสิทธิ์ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕</p> <p>- ระเบียบกรมทรัพย์สิน ทางปัญญาว่าด้วยการแจ้ง ข้อมูลและขอรับบริการ ข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕</p> <p>- ประกาศกรมทรัพย์สิน ทางปัญญา เรื่อง การแจ้ง ข้อมูลและขอรับบริการ ข้อมูลความลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕</p> <p>- ประกาศกรมทรัพย์สิน ทางปัญญา เรื่อง การแจ้ง ข้อมูลและขอรับบริการ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕</p>

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
			<ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการแจ้งข้อมูลและขอรับบริการข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
		<p>(๓) ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตามบัญชีการมอบอำนาจและหลักเกณฑ์การใช้อำนาจ</p> <p>(๓.๑) ให้คำแนะนำ คำปรึกษา การแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๓.๒) ให้บริการข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา</p> <p>(๓.๓) รับแจ้งข้อมูลตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>(๓.๔) จัดส่งแบบการแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมหลักฐานประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับไว้ไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อทราบภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบการแจ้ง และให้จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบอำนาจให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาทราบเป็นประจำทุกเดือน โดยให้รายงานภายในวันที่ ๔ ของเดือนถัดไป พร้อมทั้งสำเนารายงานจังหวัดทราบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ ๑๕๒/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ - พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖, ๑๗, ๑๘ - กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดผลิตภัณฑ์ซีดีและอุปกรณ์ของเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๔๘ - ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การกำหนดแบบรายการที่ต้องแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขทำการผลิต หรือว่าจ้างทำการผลิต การเปลี่ยนแปลงรายการ การย้ายสถานที่ผลิต เครื่องหมายรับรองการผลิต เครื่องหมายรับรองงานต้นแบบ การจัดทำบัญชีของผู้ทำการผลิต การได้มาหรือมีไว้ในครอบครอง หรือจำหน่าย จ่าย โอน เครื่องจักร และการได้มาหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเม็ดพลาสติก ตามพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ... สิงหาคม ๒๕๔๘
		<p>(๔) การพิจารณาออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สินค้าเกษตร ๒๐ รายการ (นอกโควตา) ได้แก่</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ประกาศกระทรวงพาณิชย์

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
			<p>ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามา ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๑๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙</p> <p>- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามา ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๑๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙</p> <p>- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามา ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๑๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙</p> <p>- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามา ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๑๔๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖</p> <p>สินค้าเกษตร ๑๗ รายการ</p> <p>- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก หนังสือรับรองแสดงการ ได้รับสิทธิชำระภาษีตาม พันธกรณีตามความตกลง การเกษตรภายใต้องค์การ การค้าโลก (WTO) สำหรับ ภาษีนอกโควตาสินค้าเกษตร ๑๗ รายการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ ข่าวโพตเลียงสัตว์</p> <p>- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก หนังสือรับรองแสดงการ ได้รับสิทธิชำระภาษีตาม พันธกรณีตามความตกลง การเกษตรภายใต้องค์การ</p>

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>(๔.๑) นมและครีม ที่ไม่ทำให้เข้มข้นและไม่เติมน้ำตาล หรือสารทำให้หวานอื่น ๆ รวมทั้งเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง</p> <p>(๔.๒) นมและครีมที่ทำให้เข้มข้นหรือเติมน้ำตาล หรือสารทำให้หวานอื่น ๆ เฉพาะที่เป็นผงเม็ด หรือเป็นลักษณะของแข็งอื่น ๆ มีไขมันไม่เกินร้อยละ ๑.๕ โดยน้ำหนัก</p> <p>(๔.๓) มันฝรั่ง สดหรือแช่เย็น</p> <p>(๔.๔) หอมหัวใหญ่</p> <p>(๔.๕) กระเทียม</p> <p>(๔.๖) มะพร้าวและมะพร้าวฝอย</p> <p>(๔.๗) ชาใบและชาผง</p> <p>(๔.๘) พริกในตระกูลไปเปอร์ไม่บดและไม่ปั่นและบดหรือปั่น</p> <p>(๔.๙) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์</p> <p>(๔.๑๐) ข้าว</p> <p>(๔.๑๑) ถั่วเหลืองจะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม</p> <p>(๔.๑๒) เนื้อมะพร้าวแห้ง</p> <p>(๔.๑๓) น้ำมันถั่วเหลืองและแฟรกชันของน้ำมันถั่วเหลืองจะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี</p> <p>(๔.๑๔) น้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว</p> <p>(๔.๑๕) กากน้ำมันและกากแข็งอื่น ๆ ที่ได้จากการสกัดน้ำมันถั่วเหลืองจะบดหรือทำให้เป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม</p>	<p>การค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๘ ถึงปี ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เมล็ดถั่วเหลือง</p> <p>- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองการแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าเมล็ดถั่วเหลือง ปี ๒๕๕๗ ถึงปี ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ กากถั่วเหลือง</p> <p>- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองการแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้ากากถั่วเหลือง ปี ๒๕๕๘ ถึงปี ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗</p> <p>หมายเหตุ : ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ตามข้อ ๖- ๘ จะมีการแก้ไขปรับปรุง ทุก ๓ ปี</p>

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		(๕) การพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า แบบ เอ (Form A)	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดที่จะขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า กรณีผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกกระทำการหรืองดเว้นกระทำการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ - คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA) - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		(๖) การพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า แบบ ดี (Form D)	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดที่จะขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า กรณีผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออก กระทำการหรืองดเว้น กระทำการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
		(๗) การพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า แบบ อี (Form E)	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน (The Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
			<p>on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลง ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ หรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดที่จะขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษี วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ ศุภกการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
			<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า กรณีผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกกระทำการหรืองดเว้นกระทำการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า กรณีผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกกระทำการหรืองดเว้นกระทำการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ - คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ระบบสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (The Global System of Trade Preferences among Developing Countries : GSTP) - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
			<p>๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดที่จะขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๘ มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๔๘ - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า กรณีผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกกระทำการหรืองดเว้นกระทำการที่ก่อ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
		(๘) การพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบ เจทีเอปา (Form JTEPA)	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (The Japan -Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทย และญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงทางการค้า ระหว่าง

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
			<p>ประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดที่จะขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่างประเทศ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า กรณีผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกกระทำการหรืองดเว้นกระทำการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒</p>
		<p>(๙) พิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบ เอฟทีเอ (Form FTA)</p> <p>(๙.๑) ไทย - ออสเตรเลีย (THAILAND - AUSTRALIA)</p> <p>(๙.๒) ไทย - อินเดีย (THAILAND - INDIA)</p>	<p>- คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๓๙๔/ ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙</p> <p>- ความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย (Thailand - Australia Free Trade Agreement : TAFTA)</p> <p>- ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย - อินเดีย (Thailand - India Free Trade Agreement : TIFTA)</p> <p>- แจ้งความกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าตามความตกลงเขตการค้าเสรีไทย - อินเดีย ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗</p> <p>- ประกาศกระทรวงพาณิชย์</p>

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
			<p>เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดที่จะขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๘</p> <p>- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ากรณี ผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกกระทำการหรืองดเว้นกระทำการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒</p>
		(๑๐) พิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบ อาเซียน - อินเดีย (Form AI)	<p>- คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๓๙๔/ ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙</p> <p>- ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐอินเดีย (Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association</p>

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
			<p>of Southeast Asian Nations and the Republic of India : AIFTA)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสาธารณรัฐอินเดีย พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดที่จะขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ากรณี ผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกกระทำการหรืองดเว้นกระทำการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		(๑๑) พิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบ อาเซียน - ญี่ปุ่น (Form AJ)	<p>๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๓๙๔/ ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น (The Agreement on Comprehensive Economic Partnership among Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan : AJCEP) - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออก หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การออกหนังสือรับรอง

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
			<p>ถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘</p>
		(๑๒) พิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบ อาเซียน - เกาหลี (Form AK)	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดที่จะขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า กรณีผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกกระทำการหรืองดเว้นกระทำการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ - คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลแห่งกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี (The ASEAN - Korea Free Trade Area : AKFTA) - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลง

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
			<p>ลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ระหว่างรัฐบาลแห่งกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘</p> <p>- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดที่จะขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๘</p> <p>- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า กรณีผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกกระทำการ หรือดเว้นกระทำการที่ก่อ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>- คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙</p>

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
			<ul style="list-style-type: none"> - ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ (The Agreement Establishing the ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade Area : AANZFTA) (๑๓) พิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบ อาเซียน -ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ (Form AANZ) - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน - นิวซีแลนด์ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ หรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดที่จะขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๙

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
			<p>ลงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติ ในการพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า กรณีผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกกระทำการหรืองดเว้นกระทำการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒</p>
		(๑๔) พิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบ ไทย - ชิลี (Form TC)	<p>- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดที่จะขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๘</p>

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
			<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ากรณีผู้ประกอบการ หรือผู้ส่งออกกระทำการหรืองดเว้นกระทำการที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
		(๑๕) พิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบ ไทย - เปรู (Form TP)	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเปรู (The Framework Agreement on Closer Economic Partnership between the Kingdom of Thailand and the

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
			<p>Republic of Peru)</p> <ul style="list-style-type: none"> - พิธีสารเพื่อเร่งการเปิดเสรีการค้าสินค้าและอำนวยความสะดวกทางการค้า (The Protocol between the Kingdom of Thailand and the Republic of Peru to Accelerate the Liberalization of Trade in Goods and Trade Facilitation) - พิธีสารเพิ่มเติมพิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู เพื่อเร่งการเปิดเสรีการค้าสินค้าและอำนวยความสะดวกทางการค้า (Additional Protocol to the Protocol between the Kingdom of Thailand and the Republic of Peru to accelerate the Liberalization of Trade in Goods and Trade Facilitation) - พิธีสารเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ภายใต้พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู เพื่อเร่งการเปิดเสรีการค้าสินค้าและอำนวยความสะดวกทางการค้า (Second additional Protocol to the Protocol between the Kingdom of Thailand and the Republic of Peru to accelerate the Liberalization of Trade in Goods and Trade Facilitation)

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
			<ul style="list-style-type: none"> - พิธีสารเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ ภายใต้พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู เพื่อเร่งการเปิดเสรีการค้าสินค้าและอำนวยความสะดวกภายใต้กรอบความตกลงว่าทางการค้า (Third additional Protocol to the Protocol between the Kingdom of Thailand and the Republic of Peru to accelerate the Liberalization of Trade in Goods and Trade Facilitation) - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล แห่งสาธารณรัฐเปรู และพิธีสารเพื่อเร่งการเปิดเสรีการค้าสินค้าและอำนวยความสะดวกทางการค้า พ.ศ. ๒๕๕๔ - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดที่จะขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๙

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
			<p>ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๘</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า กรณีผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกกระทำการหรืองดเว้นกระทำการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ <p>(๑๖) พิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า แบบ ซีโอ ทั่วไป (Form C/O GENERAL)</p> <ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ หรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า กรณีผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกกระทำการหรืองดเว้นกระทำการที่ก่อหรือผู้ส่งออกกระทำการหรืองดเว้นกระทำการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		(๑๗) พิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบ ซีโอ เม็กซิโก (Form C/O MEXICO หรือ ANEXO III)	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - บันทึกสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเม็กซิโก ที่ ๓๑๐๑๐/๓๑๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ หรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า กรณีผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกกระทำการหรืองดเว้นกระทำการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
		(๑๘) การพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า แบบ ซีโอ โกว่ (Form C/O โกว่ หรือ Certificate of Origin for Imports of agricultural products into the European Economic Community)	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - บันทึกการเจรจาการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับราชอาณาจักรไทย (Agreed Minutes between the European Community and the Kingdom of Thailand) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ - กฎระเบียบคณะกรรมการการค้ายุโรปว่าด้วยการบริหารโควตา

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
			<p>ภาษีเนื้อสัตว์ปีกที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศบราซิล ประเทศไทยและประเทศที่สามอื่น ๆ ที่ ๖๑๖/๒๐๐๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐</p> <p>Commission Regulation (EC) No ๖๑๖/๒๐๐๑ of ๔ June ๒๐๐๗)</p> <p>- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเนื้อไก่ใส่เกลือหรือแช่ในน้ำเกลือ และเนื้อไก่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย ที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปภายใต้โควตาภาษี พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐</p> <p>(๑๙) พิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าหัตถกรรมทั่วไป (Certificate of Origin Handicraft or Handloom Products)</p> <p>- คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙</p> <p>- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ หรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ากรณีผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกกระทำการหรืองดเว้นกระทำการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒</p>

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		(๒๐) พิจารณาออกหนังสือรับรองการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการนำเข้าข้าวโพด ปลาป่น และกากถั่วเหลือง	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๓๙๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๗๔) พ.ศ. ๒๕๓๓ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการนำเข้าข้าวโพด ปลาป่น และ กากถั่วเหลือง (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ (ฉบับที่ ๘๕) เรื่อง การออกหนังสือรับรองการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษในการนำเข้าวัตถุดิบ อาหารสัตว์ ข้าวโพด ปลาป่น กากถั่วเหลือง พ.ศ. ๒๕๓๖ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย - นิวซีแลนด์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) เรื่อง บัญชีรายชื่อสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
			<p>หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนต (A.T.A. CARNET) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗</p> <p>- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำสินค้าเข้ามา ในราชอาณาจักรตามความ ตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๔๗ ลง วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗</p>
		(๒๑) การพิจารณารับขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า มັນสำปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง	<p>- คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙</p> <p>- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้มันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือ รับรองและต้องปฏิบัติตาม มาตรการจัดระเบียบในการ นำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕</p> <p>- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข ในการขึ้นทะเบียน เป็นผู้นำเข้าการรายงานและ ตรวจสอบการนำมัน สำปะหลังหรือ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖</p>
		(๒๒) พิจารณารับขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า หอมแดง	<p>- คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙</p> <p>- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้หอมแดงเป็น</p>

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
			<p>สินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง และต้องปฏิบัติตามมาตรการ จัดระเบียบในการนำเข้ามาใน ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน เป็นผู้นำเข้า การรายงานและ ตรวจสอบการนำหอมแดงเข้า มาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๖
		(๒๓) พิจารณารับขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสัม	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สัมเป็นสินค้า ที่ต้องมีหนังสือรับรองและ ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัด ระเบียบในการนำเข้ามาใน ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕ - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน เป็นผู้นำเข้าการรายงาน และ ตรวจสอบการนำสัมเข้ามาใน ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๖
		(๒๔) พิจารณารับขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าเครื่อง ในสุกร	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เครื่องในสุกร เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือ รับรองและต้องปฏิบัติตาม มาตรการจัดระเบียบในการ นำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
			<p>เป็นผู้นำเข้าการรายงานและตรวจสอบการนำเครื่องในสุกรเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖</p>
		(๒๕) การพิจารณารับขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๓๙๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า การรายงานและตรวจสอบการนำเข้าพัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
		(๒๖) การพิจารณารับขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า ยางรถใหม่	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๓๙๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ยางรถใหม่ เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕ - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
			<p>เป็นผู้นำเข้า การรายงานและตรวจสอบการนำยางรถใหม่เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๖</p>
		(๒๗) พิจารณารับขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าเครื่องทำน้ำอุ่นและน้ำร้อนระบบก๊าซ	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เครื่องทำน้ำอุ่นและน้ำร้อนระบบก๊าซ เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าการรายงานและตรวจสอบการนำเครื่องทำน้ำอุ่นและน้ำร้อนระบบก๊าซเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
		(๒๘) พิจารณาทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก - นำเข้าสินค้า และบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
		(๒๙) การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดที่จะขอใช้สิทธิพิเศษทางด้าน ภาษีศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การออกหนังสือรับรอง

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
			<p>ถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า กรณีผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกกระทำการหรือดเว้นกระทำการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>สินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากร ตอนที่ ๐๑ ถึงตอนที่ ๒๔ (สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป)</p> <p>- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๙</p> <p>- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐</p> <p>สินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากร ตอนที่ ๒๕ ถึงตอนที่ ๕๗ (สินค้าอุตสาหกรรม)</p>

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
			<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘
		(๓๐) การตรวจสอบย้อนหลังหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ หรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า กรณีผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกกระทำหรืองดเว้นกระทำการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
		(๓๑) พิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า แบบ ซีโอ ปลา (FORM C/O ปลา หรือ Certificate of Origin for imports of products subject to special non - preferential import arrangements into the European Union)	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ - ข้อตกลงในรูปแบบหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างประชาคมยุโรปและราชอาณาจักรไทย ตามข้อ ๒๔:๖ และข้อ ๒๘ ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (แกตต์) ๑๙๙๔

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
			<p>(Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Kingdom of Thailand pursuant to Article XXIV:๖ and Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) ๑๙๙๔ relating to the modification of concessions)</p> <p>ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙</p> <ul style="list-style-type: none"> - กฎระเบียบคณะกรรมการการค้ายุโรป ที่ ๖๘๓/๒๐๐๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ (Council Regulation (EC) No ๖๘๓/๒๐๐๖ of ๒๗ February ๒๐๐๖) - กฎระเบียบคณะกรรมการการค้ายุโรป ที่ ๘๔๗/๒๐๐๖ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๙ (Commission Regulation (EC) No ๘๔๗/๒๐๐๖ of ๘ June ๒๐๐๖) - กฎระเบียบคณะกรรมการการค้ายุโรป ที่ ๒๐๑๕/๒๔๔๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (Commission Implementing Regulation (EU) No ๒๐๑๕/๒๔๔๗ of ๒๔ November ๒๐๑๕) - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าปลาที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย ที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปภายใต้โควตาภาษี พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
			<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า กรณีผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกกระทำการหรือดเว้นกระทำการที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
		(๓๒) พิจารณาอนุญาตส่งออกข้าว	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ ๕๖๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ข้าวเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕ - ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๐ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๖

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
			<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ฉบับที่ ๙๙ (พ.ศ.๒๕๓๔) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งข้าว เอกชนออกไปนอกราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๔ - คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๑๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ - ความตกลงการค้าเสรี อาเซียน – ฮองกง - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามกรอบความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-ฮองกง พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดที่จะขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร พ.ศ.๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๙ - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าต่อผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
			การค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๓	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครปฐม	<p>(๑) ลงนามใบอนุญาตเรื่องการอนุญาตต่างๆ ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกรมป่าไม้หรือผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งอนุมัติ อนุญาตแล้ว ดังนี้</p> <p>(๑.๑) การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร (อนุญาต ๑)</p> <p>(๑.๒) การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (อนุญาต ๒)</p> <p>(๑.๓) การอนุญาตทำการแปรรูปไม้เพื่อการค้า (อนุญาต ๓)</p> <p>(๑.๔) การอนุญาตตั้งโรงค้ำไม้แปรรูป (อนุญาต ๕)</p> <p>(๑.๕) การอนุญาตให้นำไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพที่เป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้เคลื่อนย้ายออกนอกจังหวัด</p> <p>(๑.๖) การอนุญาตค้าของป่าหวงห้าม (ข.ป.หวงห้าม ๓)</p> <p>(๑.๗) การอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่าหวงห้าม (ข.ป.หวงห้าม ๔)</p> <p>(๑.๘) การอนุญาตทำไม้สักและไม้อย่างในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง</p> <p>(๒) การอนุญาตต่างๆ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>(๒.๑) การอนุญาตทำการแปรรูปไม้มิใช่เพื่อการค้า (อนุญาต ๔)</p> <p>(๒.๒) การอนุญาตมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง (อนุญาต ๖)</p> <p>(๒.๓) การอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม</p>	<p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๕ ข้อ ๒๒, ๒๓ (๑)(๒)</p> <p>- ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๙</p> <p>- ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๐</p> <p>- ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนำไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพที่เป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้เคลื่อนย้ายออกนอกจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๑๓)</p> <p>- กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๑๓)</p> <p>- กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๑๘) และ ข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐)</p> <p>- ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๐</p> <p>- ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้</p>

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>(๒.๔) การอนุญาตแก้ไขอาณาเขตและสาระสำคัญในใบอนุญาตให้ถูกต้องตามความเป็นจริง</p> <p>(๒.๕) การอนุญาตออกใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้างของผู้รับอนุญาต</p> <p>(๒.๖) การอนุญาตประทับตราประจำต่อหนังสือกำกับไม้แปรรูป</p> <p>(๒.๗) การอนุญาตประทับตราประจำต่อหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม</p> <p>(๒.๘) การลงนามอนุญาตใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่</p> <p>(๒.๙) การอนุญาตรับแจ้งการนำไม้หรือของป่าเข้าเขตค่านำไม้</p> <p>ทั้งนี้ให้รวมถึงการดำเนินการต่อเนื่องเกี่ยวกับการอนุญาตลำดับที่ ๑ และ ๒ ดังต่อไปนี้</p> <p>ก. การออกใบแทนใบอนุญาต</p> <p>ข. การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต</p>	<p>ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๙, ๒๐</p> <p>- ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒</p> <p>- ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้ำไม้แปรรูปออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖</p> <p>- ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ให้ผู้รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔</p> <p>- ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๙.๒</p> <p>- ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๒๘)</p> <p>- ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๓๖</p> <p>- ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔</p>

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
			พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๑๑ ข้อ ๓๗
		(๓) มอบหมายให้เป็นนายทะเบียนตาม พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕	- มาตรา ๓ พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
		(๔) มอบหมายให้เป็นนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ตาม พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕	- มาตรา ๓ พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕
		(๕) การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตามที่มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนี้ ๕.๑ แก้ไขหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามมาตรา ๓๓ ๕.๒ สั่งและกำหนดวิธีการให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลแก้ไขเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในเขตน้ำบาดาลตามความเห็นสมควร ตามมาตรา ๓๔ ๕.๓ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ หรือ กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามมาตรา ๓๕ ๕.๔ ดำเนินคดีแพ่ง คดีล้มละลาย คดีอาญา และคดีปกครอง ที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ และแก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนดำเนินการในชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ ศาล และการบังคับคดีในคดีดังกล่าวแล้วแต่กรณีจนเสร็จการ อาทิ (๑) ร้องทุกข์ หรือถอนคำร้องทุกข์ ในคดีอาญา (๒) การแต่งตั้งทนายความหรือบุคคลอื่นคนเดียวหรือหลายคนเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกระบวนการพิจารณาคดีความในศาล (๓) ดำเนินกระบวนการพิจารณาใดไป ในทางจำหน่ายสิทธิของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือมอบอำนาจให้ทนายความหรือบุคคลอื่นที่ได้รับแต่งตั้งตาม (๒) มีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาใดไป ในทางจำหน่ายสิทธิของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เช่น การยอมรับตามที่คู่ความหรือคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้องการถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ รวมทั้งการดำเนินการสละสิทธิหรือการใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา หรือในการ	- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๕ มาตรา ๒๓ (๑) - คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ ๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๔, ๕ - พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ มาตรา ๓๓, ๓๔, ๓๕

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>ขอให้พิจารณาคดีใหม่</p> <p>(๔) ลงนามในใบมอบฉันทะหรือหนังสือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลได้รับเงินค่าฤชาธรรมเนียมทรัพย์สิน หรือเอกสารจากศาลหรือจากหน่วยงานบังคับคดีของศาลปกครองหรือกรมบังคับคดีจากการยึดทรัพย์การขออายัดทรัพย์ การร้องขอทรัพย์ การขอเฉลี่ยทรัพย์และเพื่อให้บุคคลใดดำเนินการใดๆอันจำเป็นในการดำเนินคดีปกครอง คดีอาญา คดีแพ่ง และคดีล้มละลายและการบังคับคดีปกครอง คดีอาญา คดีแพ่งและคดีล้มละลาย</p> <p>๕.๕ การจำหน่ายพัสดุของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ที่ยึดครุภัณฑ์จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ไปใช้งานจนครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือดำเนินการอื่นที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะพึงปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับครุภัณฑ์ที่ยึดไปใช้งาน</p>	
๒๔	สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม	ออกคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครแรงงานในประเทศ และออกบัตรประจำตัวอาสาสมัครแรงงานในประเทศ	- ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
๒๕	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม	<p>(๑) การบริหารงบประมาณ</p> <p>๑.๑ การโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินจัดสรรภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกัน ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๒๕ ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๑.๒ ตามข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>(๑) กรณีงบลงทุนต้องมีใช้การเปลี่ยนแปลงรายการของเงินจัดสรร</p> <p>(๒) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรรที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณแล้ว กรณีที่โอนอนุมัติเงินจัดสรรหรือเอกสาร</p>	<p>- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ ๑๔๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒</p>

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>ประกอบการอนุมัติเงินจัดสรรพิมพ์ผลิตพลาดคลาดเคลื่อน โดยเป็นการแก้ไขให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง เฉพาะกรณีที่ไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของรายการของเงินจัดสรรและไม่เพิ่มวงเงินจัดสรรที่รับอนุมัติจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณ</p> <p>(๓) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการในการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างในงบลงทุน งบเงินอุดหนุน หรืองบรายจ่ายอื่น แล้วแต่กรณี ที่มีใช้รายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณแล้ว โดยไม่เพิ่มวงเงินจัดสรรและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของรายการของเงินจัดสรร</p> <p>๑.๓ ให้รายงานกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ซึ่งต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นที่ได้โอนเงินจัดสรร และหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรนั้นด้วย เพื่อกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้ดำเนินการตามข้อ ๒๙ ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้</p> <p>(๑) ใช้สำหรับงบประมาณรายจ่าย แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน แผนงานบูรณาการ ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐ</p> <p>(๒) การโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรจะต้องไม่ปรับลดเป้าหมายของแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการ โดยให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด</p>	
		<p>(๒) มีอำนาจกำหนดวิธีการปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๑๔๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒</p>

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		(๓) อนุมัติการบริหารแผนงาน/โครงการที่ได้รับจากเงินนอกงบประมาณ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	- คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๑๔๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
		(๔) อนุมัติให้ดำเนินการและจำหน่ายพันธุ์พืช พืชผล ผลผลิต และผลพลอยได้จากการส่งเสริมด้านการเกษตร ตามระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตรว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยดำเนินการตามคู่มือ หลักเกณฑ์ ประกาศ หรือแนวทางที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด	- ระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตรว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร พ.ศ. ๒๕๔๗ - คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๑๔๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
		<p>(๕) การจำหน่ายพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกฎกระทรวง ประกาศ มติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทุกกรณี และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ (๑) และ (๔) ให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(ก) ให้ความเห็นชอบการจำหน่ายพัสดุในความรับผิดชอบทุกขั้นตอน ยกเว้น รถยนต์ ที่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา (โครงการ A.I.D.) เครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ เครื่องวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด</p> <p>(ข) ให้ความเห็นชอบในการจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยการยกเลิกทะเบียน (ไมโอนทะเบียน) แจ็งการไม่ใช้รถตลอดไป สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้จำหน่ายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>กฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เกี่ยวข้องทุกกรณี ต่อสำนักงานขนส่งพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ</p>	<p>- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- กฎกระทรวง ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๑๔๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒</p>

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		<p>ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ ข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และลงนามเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในใบคู่มือจดทะเบียน สำหรับบรรดาราชาการที่จดทะเบียนในท้องที่นั้น</p> <p>(ค) ลงนามหนังสือแจ้งการจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ประมูลราคา</p> <p>(ข) จดทะเบียนรถยนต์ราชการในนาม “กรมส่งเสริมการเกษตร” เป็น “ผู้ถือกรรมสิทธิ์” กรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร และระบุ “ผู้ครอบครอง” เป็นชื่อหน่วยงานที่จดทะเบียนรถ</p>	<p>- คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๑๔๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒</p>
๒๖	สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม	<p>(๑) อนุญาตให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ไปเป็นอาจารย์พิเศษ วิทยากร ให้หน่วยงานภายในส่วนราชการหรือหน่วยงานภายนอก ยกเว้นหัวหน้าส่วนราชการให้เป็น อำนาจของรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ</p> <p>(๒) อนุญาตให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวกรณีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนั้น ไม่มีพนักงานชั่วคราวหรือมีแต่ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวได้ และอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ</p> <p>(๓) พิจารณาลงนามออกหนังสือรับรองเงินค่าตอบแทน หนังสือรับรองการทำงาน ของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว</p> <p>(๔) พิจารณาลงนามในแบบขึ้นทะเบียนแจ้งการสิ้นสุด การเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม และหนังสือรับรองนายจ้าง ของลูกจ้างชั่วคราว</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ ๑๖๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ ๑๖๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒</p> <p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓</p> <p>- คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ ๑๖๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒</p> <p>- คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ ๑๖๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒</p> <p>- พระราชบัญญัติประกันสังคม</p>

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		(๕) พิจารณาลงนามอนุมัติในเอกสารรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายประจำปีสำหรับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ รวมถึงการอนุมัติแก้ไขรายละเอียด/โครงการที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือที่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายประจำปี ขอให้เสนอเรื่องส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมก่อน	<p>พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ ๑๖๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๓ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
		(๖) อนุมัติการขอใช้หรือติดตั้งโทรศัพท์ การเปิดใช้ทางไกล การเปิดให้บริการเสริม การใช้บริการอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ ๑๖๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
		(๗) พิจารณาลงนามอนุมัติในเอกสารรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่สำนักงานยุติธรรมนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีใช้จ่ายจากเงินดอกเบียอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมถึงการอนุมัติแก้ไขรายละเอียด/โครงการที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือสาระสำคัญในการใช้จ่ายเงินดังกล่าว แต่ในกรณีที่เป็นการ/กิจกรรมที่อยู่นอกเหนือหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือสาระสำคัญในการใช้เงินดังกล่าว ขอให้เสนอเรื่องส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมก่อน	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ ๑๖๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินดอกเบียอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่ออกตามความในระเบียบดังกล่าว
		(๘) อนุมัติเบิกจ่ายและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องในกรณีเงินดอกเบียอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมตามรายการและวงเงินที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนั้นได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ ๑๖๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินดอกเบีย

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
			อันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่ออกตามความในระเบียบดังกล่าว
		(๙) อนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างพัสดุ แต่งตั้งคณะกรรมการ การลงนามในประกาศ หนังสือสัญญา รายงาน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนในการจัดซื้อแต่ละวิธี ตลอดจนการบริหารจัดการพัสดุ ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารจัดการพัสดุเงินดอกเบียอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมตามรายการและวงเงินที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนั้นได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ	- คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ ๑๖๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการใช้จ่ายเงินดอกเบียอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่ออกตามความในระเบียบดังกล่าว - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
		(๑๐) อนุญาตและลงนามในใบขออนุญาตให้ใช้รถส่วนกลางซึ่งอยู่ในความควบคุมของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนั้น ในการไปราชการทั้งในเขตและนอกเขตจังหวัดที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนั้น ตั้งอยู่ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ หรือที่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้โดยเคร่งครัด ในกรณีเกิดความเสียหายแก่รถของส่วนกลาง ให้รับรายงานให้สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมทราบทันที	- คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ ๑๖๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓
		(๑๑) ควบคุม ดูแล รวมถึงการอนุญาตให้บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ของราชการหรือเอกชนในการใช้อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนั้น	- คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ ๑๖๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ตามความในข้อ ๑๑ ของระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบริการจัดการอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมในภูมิภาค พ.ศ.๒๕๕๔ เว้นเป็นกรณีที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ

